



หลักนियมกิจการพลเรือนของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๓
(เพื่อพลาาง)

โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

คำนำ

หลักนิยามด้านกิจการพลเรือนของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพื่อพลาง) เป็นการรวบรวมความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนของ ทบ. ในห้วงที่ผ่านมา มาดำเนินการจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. ได้อย่างเหมาะสมในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งมีสาระที่สำคัญ คือ ทำให้ประชาชน “ชอบ เชื่อ ช่วย” โดยการใช้ ๕ องค์ประกอบหลักของงานกิจการพลเรือน ในการดำเนินงาน กล่าวคือ การใช้งานการปฏิบัติการกิจการพลเรือน และงานประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชน “ชอบ” ใช้งานการเสริมสร้างอุดมการณ์ และงานการปฏิบัติการจิตวิทยา ทำให้ประชาชน “เชื่อ” และใช้งานการสร้างการมีส่วนร่วม (งานมวลชน) เพื่อให้ประชาชน “ช่วย” สนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ของ ทบ. ด้วยความเต็มใจ

งานกิจการพลเรือนสนับสนุนการเตรียมกำลังและการใช้กำลังของ ทบ. คือการเตรียมความพร้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ตามภารกิจของ ทบ. ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนเหตุอันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ที่สำคัญ คือการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงไว้ซึ่ง “พระบรมเดชานุภาพ” เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย อย่างไม่เสื่อมคลายต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ ความเป็นมา และความสำคัญของงานกิจการพลเรือนกองทัพบกไทย	
ตอนที่ ๑ ความเป็นมา และความสำคัญของงานกิจการพลเรือนกองทัพบกไทย	๑ - ๕
ตอนที่ ๒ คำจำกัดความที่สำคัญ	๕ - ๖
ตอนที่ ๓ วัตถุประสงค์ของงานกิจการพลเรือน	๖ - ๗
ตอนที่ ๔ แนวทางการดำเนินงาน	๗
บทที่ ๒ การแบ่งกลุ่มงาน และการจัดหน่วยในสายงานกิจการพลเรือน	
ตอนที่ ๑ การแบ่งกลุ่มงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก	๘
ตอนที่ ๒ การจัดหน่วยในสายงานกิจการพลเรือน	๘ - ๑๐
ตอนที่ ๓ ความพร้อมรบด้านกิจการพลเรือน	๑๐ - ๑๙
ตอนที่ ๔ ความต่อเนื่องด้านกิจการพลเรือน	๑๙
ตอนที่ ๕ ความทันสมัยด้านกิจการพลเรือน	๑๙ - ๒๑
บทที่ ๓ การสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ	
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป	๒๒
ตอนที่ ๒ องค์กรแห่งรัฐ	๒๒ - ๒๔
ตอนที่ ๓ องค์กรทางศาสนา	๒๔ - ๒๖
ตอนที่ ๔ สถาบันพระมหากษัตริย์	๒๗ - ๓๑
บทที่ ๔ การสนับสนุนพลเรือน	
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป	๓๒
ตอนที่ ๒ การพัฒนาประเทศ	๓๒ - ๓๘
ตอนที่ ๓ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	๓๘ - ๔๕
ตอนที่ ๔ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ	๔๖ - ๕๐
บทที่ ๕ การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร	
ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป	๕๑
ตอนที่ ๒ การสนับสนุนการป้องกันประเทศ	๕๑ - ๕๗
ตอนที่ ๓ การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๕๗ - ๖๑
ตอนที่ ๔ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	๖๑ - ๖๓
ตอนที่ ๕ การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารนอกเหนือสงคราม	๖๓ - ๖๕

บทที่ ๑

ความเป็นมา และความสำคัญของงานกิจการพลเรือนกองทัพบกไทย

ตอนที่ ๑ ความเป็นมา และความสำคัญของงานกิจการพลเรือนกองทัพบกไทย

งานกิจการพลเรือนของฝ่ายทหาร เป็นงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนที่ไม่ใช่กำลังทหาร ซึ่งได้ดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติการทางทหารมาตั้งแต่ครั้งในอดีต เพียงแต่ในอดีตมิได้มีการแบ่งแยก หรือเรียกว่าเป็น “งานกิจการพลเรือน” เป็นการเฉพาะ แต่เป็นงานที่เป็นเนื้อเดียวกันกับการปฏิบัติการทางทหาร เนื่องจากการทำสงครามในอดีตจะต้องมีการเก็บเกณฑ์ประชาชนเข้ามาเป็นทหาร และเก็บเกณฑ์ทรัพยากรทั้งปวง เพื่อเข้าใช้ในการทำสงคราม และเมื่อสงครามจบลง ประชาชนก็จะแยกย้ายไปประกอบอาชีพกันตามปกติ งานการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติทางด้านพลเรือน จึงมิได้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเหมือนในปัจจุบัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากในอดีตไปอย่างมาก จนทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เป็นเกษตรกร และยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนทั่วไปต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติบ่อยครั้ง ตลอดทั้งปี กองทัพจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังทหาร และยุทธโศปกรณ์ที่มีเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในภาวะปกติ และในสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่โดดเด่นของงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบกที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อการจัดหน่วยทหาร และการทำสงครามได้มีการพัฒนารูปแบบไปตามสถานการณ์ของภัยคุกคามและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาจวบจนปัจจุบัน ทำให้งานด้านกิจการพลเรือนได้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการตามไปด้วย

ลักษณะของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนโดยทั่วไป ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะเป็นการผสมผสานหลักการทางการทหารเข้ากับหลักการทางพลเรือน ที่มีความแตกต่างกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติในทุกด้าน ดังนั้นการดำเนินการจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสายงานกิจการพลเรือนจำเป็นต้องมีความอดทน มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความเสียสละอย่างแท้จริง

จากที่กล่าวมาโดยสังเขปข้างต้น จะเห็นว่างานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบกไทย ได้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๒๕ งานต่าง ๆ ในสายงานกิจการพลเรือน จะกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่วยตามความเหมาะสม และความจำเป็นของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ได้แก่

การเกณฑ์ประชาชน และทรัพยากร ไปสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในยามสงคราม เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพระสุรัสวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น กรมสัสดี

การปฏิบัติการจิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชน เป็นงานด้านกิจการพลเรือนที่อยู่ภายใต้การอำนวยการของ กรมยุทธการทหารบก

การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง และการช่วยเหลือประชาชน เป็นงานด้านกิจการพลเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมการกำลังสำรองทหารบก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษของกองทัพบก

การประชาสัมพันธ์ เป็นงานด้านกิจการพลเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานเลขาธิการกองทัพบก **ต่อมาในห้วงสงครามเย็น** ซึ่งเป็นสงครามในเรื่องของความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันทางด้านลัทธิอุดมการณ์ งานด้านกิจการพลเรือนก็ได้ทวีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจ ทั้งทางยุทธวิธี และทางยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ จากการที่กองทัพบกได้เข้าไปเป็นหน่วยงานหลักในการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์ ในกรอบการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ทำให้มีการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ การพัฒนาโดยหน่วยทหาร (การพัฒนาเพื่อความมั่นคง) การพัฒนา และเสริมสร้างกำลังประชาชน การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ ก็ได้มีการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการที่มุ่งไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันของคนในชาติ การเสริมสร้างความรักความสามัคคี การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่เดิมนั้นจะมุ่งไปสู่การให้ได้ชัยชนะต่อข้าศึกศัตรูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

นอกจากนั้น จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองหลายครั้งที่ผ่านมา ทั้งความขัดแย้งในระบบรัฐสภา และความขัดแย้งทางสังคมที่ลุกลามบานปลายยากต่อการควบคุมด้วยการบริหารบ้านเมืองปกติ จนสถานการณ์วิกฤติ กองทัพบกจึงได้นำงานด้านกิจการพลเรือนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และความไว้วางใจจากประชาชน

จากความหลากหลาย และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ กองทัพบกจึงได้รวบรวมงานที่ต้องใช้ความสัมพันธ์กับส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นำมารวมเข้าไว้ให้อยู่ในความรับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการของหน่วยงานเดียว และได้จัดตั้ง **“กรมกิจการพลเรือนทหารบก”** ขึ้นเป็นหน่วยรับผิดชอบเมื่อ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ มีฐานะเป็น กรมฝ่ายเสนาธิการของกองทัพบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้นำประสบการณ์การปฏิบัติงานในอดีตมาจัดทำเป็น **“หลักนิยมกิจการพลเรือนของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๒๕”** ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งงานออกเป็น ๔ งาน ได้แก่

๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา
๓. การประชาสัมพันธ์
๔. การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง

สาระสำคัญของหลักนิยมกิจการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๒๕ มุ่งเน้นสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ โดยใช้การปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และใช้การปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง สนับสนุนการต่อสู้ทางความคิดความเชื่อด้านลัทธิอุดมการณ์

เมื่อสถานการณ์การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ยุติลง งานทางด้านกิจการพลเรือนมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทั้งในเรื่องยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้กองทัพบกต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในทุกปัญหา อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จนทำให้การพัฒนาการปฏิบัติการทางทหารในทุกกองทัพทั่วโลก ได้นำเอา **“เทคโนโลยีสารสนเทศ”** เข้ามาผสมผสานกับ **“การปฏิบัติการทางทหาร”** จนถึงขั้นอาจเรียกได้ว่าเป็น **“การปฏิวัติกิจการทหาร”** คือ การปฏิบัติการทางทหารต้องมีการวางแผนการปฏิบัติการข่าวสาร และการปฏิบัติ

ในมิติอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยอย่างสมดุล จึงจะทำให้การปฏิบัติการทางทหารบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งก็ทำให้งานด้านกิจการพลเรือนของทุกกองทัพทั่วโลก รวมทั้งของกองทัพไทย จำเป็นต้อง มีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมในการปฏิบัติการกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

จากประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพที่ผ่านมาจากปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์ภัยคุกคามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมอย่างมาก ทำให้การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพ ทั้งในด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และรวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบกับความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่ม เป็นพวกจนอาจเป็นชนวนสำคัญนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งเริ่มเห็นชัดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาล่องล่เมิดสถาบันหลักของชาติ โดยใช้เทคโนโลยี ทางด้านสื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือในการตอกย้ำสร้างกระแสอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน กองทัพ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบกจึงได้นำเอาประสบการณ์ทั้งปวงในทุกมิติ ผนวกเข้ากับวิสัยทัศน์ทางด้านกิจการพลเรือน จัดทำเป็น “หลักนิยม” ฉบับใหม่ขึ้น เพื่อใช้ทดแทนฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งหลักนิยมฉบับใหม่จะต้อง มีสาระสำคัญครอบคลุมงานด้านกิจการพลเรือนในทุกมิติ ทั้งในส่วนที่มุ่งเน้นสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อให้การใช้กำลังทหารของกองทัพในทุกภารกิจได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ทุกภาคส่วนในสังคมไทย และประชาคมโลก ในขณะที่เดียวกันก็จะต้องมีการผสมผสานทรัพยากร ทั้งฝ่ายทหาร และ ฝ่ายพลเรือน เข้าด้วยกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยมีความสุข นอกจากนั้นยังต้องใช้ ทรัพยากรทั้งปวงในการจรรโลงไว้ ซึ่งพระบรมเดชาานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดความสามารถ

ความภาคภูมิใจสูงสุดของบุคลากรในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพไทย คือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำรัสในหลายโอกาสที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนที่สำคัญ จึงขออัญเชิญ พระราชดำรัสมาไว้ในหลักนิยมนี้เพื่อให้ทหารทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างแน่วแน่นมั่นคง

“เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าทหารไทยนั้น นอกจากจะได้ทำหน้าที่สู้รบป้องกันประเทศและธำรงรักษาเอกราช อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติไว้ให้สมบูรณ์ยืนยงมาแล้ว ยังได้ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองและชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน อันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดอีกประการหนึ่ง หน้าที่ประการ หลังนี้ต้องถือว่าเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของทหาร เสมอเหมือนกันกับการสู้รบ เพราะการพัฒนาให้ บ้านเมืองเจริญมั่งคั่ง ให้ประชาชนเป็นคนดีมีวิชา มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดี มีกำลังเข้มแข็งที่จะช่วยตนเอง และ รวมกันเป็นปีกแผ่นได้แข็งแกร่งนั้น สามารถป้องกันระงับเงื่อนไขสงครามและการต่อสู้เอาชนะความยากไร้ และ คีตกศัตรูภายนอกภายในได้ทั้งหมด เมื่อบ้านเมืองปลอดจากภัยอันตรายของสงคราม และความทุกข์ยากแล้ว ย่อมจะมีเสถียรภาพและความผาสุก ร่มเย็น เอกราช อธิปไตย กับทั้งอิสรภาพของชาติก็ธำรงยืนยงตลอดไปด้วย ความสวัสดิ์...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๓

“ทหารนั้น มิใช่จะมีหน้าที่ในการใช้ศาสตราวุธทำสงครามประการเดียว หากยังต้อง ปฏิบัติภารกิจ ด้านกิจการพลเรือน คือ ใช้ความรู้ ความคิด จิตวิทยา และความเฉลียวฉลาด ซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่า อาวุธทาง

ปัญญา เข้าปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่จะ สร้างความดี ความเจริญ ความมั่นคงให้แก่ตนเอง และส่วนรวม อีกประการหนึ่งด้วย”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖

“...งานของทหารนั้นล้วนผูกพันอยู่กับความมั่นคงปลอดภัยของชาติทั้งสิ้น อีกประการหนึ่ง จะต้องทำ ความเข้าใจให้ถ่องแท้ว่า งานด้านทหารก็ตามงานด้านพลเรือนก็ตาม แท้จริงแล้ว ก็คืองานส่วนรวมของชาติ ซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงกันหมด จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดไม่ได้ หากจะต้องดำเนินไป พร้อมกันและประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีด้วย ทหารทุกคนจึงต้องสำนึกตระหนักอยู่เสมอในความ รับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติงานของตัวร่วมกับผู้อื่นให้ได้ผลสมบูรณ์ทุกส่วน เพื่อนำพาประเทศชาติของเรา ให้ก้าวไปถึงความวัฒนาสถาพร และดำรงมั่นคงอยู่ในความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป)

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

“...ประเทศนั้น ประกอบด้วยผืนแผ่นดินกับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้นเป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวย ประโยชน์สุข ความมั่นคงร่มเย็นแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ จึงมิได้อยู่ที่การปกป้องรักษาแผ่นดินเอาไว้ ด้วยแสนยานุภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากจำเป็นที่ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุก ปราศจากทุกข์ยากเข็ญด้วย เหตุนี้เมื่อประชาชนมีความทุกข์ ยากเดือดร้อน หรือประสบภัยพิบัติ ทหารจึงต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติช่วยเหลือ ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจ และภูมิใจได้ว่าแผ่นดินไทยนั้น เป็นที่อาศัยอันประเสริฐสุด ที่ทุกคน จะต้องร่วมกันห่วงแหนรักษาไว้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์

เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔

“...ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ ตามแนว พระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอดทน เสียสละ และด้วยความสุจริต
จริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน
และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยิ่งความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและ
ยั่งยืนตลอดไป"

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเรือเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

ปัจจุบันกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ให้ความสำคัญกับงานด้านกิจการพลเรือนมากยิ่งขึ้น
ตามลำดับ เนื่องจากเป็นงานที่เชื่อมความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีระหว่างกองทัพบกและประชาชน เป็นงานที่
สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก กล่าวคือ กองทัพบกจะได้รับการยอมรับประชาชนในทุกภาคส่วน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธากองทัพบก ซึ่งถือเป็นพลังสนับสนุนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ
ของกองทัพบก ดังนั้นกำลังพลทุกคนของกองทัพบกตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า
งานกิจการพลเรือนเป็นงานสำคัญที่จะทำให้ประชาชนพร้อมให้การสนับสนุนและยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกภารกิจของกองทัพบก. ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ทั้ง ๔ งาน
เริ่มจากใช้การดำเนินงานด้านปฏิบัติการกิจการพลเรือน (การช่วยเหลือประชาชน) และงานด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชน “ชอบ (รัก)” กองทัพบก ใช้การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์ และงานด้านการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา (การเสริมสร้างความเข้าใจ) เพื่อให้ประชาชน “เชื่อมั่นและศรัทธา” กองทัพบก
โดยกำหนดเป้าหมายสุดท้ายซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการคือ เพื่อให้มีประชาชนเข้ามา “สนับสนุนและช่วยเหลือ”
งานในทุกภารกิจของกองทัพบกด้วยความเต็มใจ จนเป็นคำพูดติดปากกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานกิจการพลเรือนว่า
จะต้องทำให้ประชาชน “ชอบ เชื่อ ช่วย”

ตอนที่ ๒ คำจำกัดความที่สำคัญ

งานกิจการพลเรือนของกองทัพบก หมายถึง การดำเนินงานของกองทัพบกที่เข้าไปไว้ร่วมกับฝ่ายพลเรือน
ก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ และใช้ทรัพยากรทั้งปวงของทุกฝ่ายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดต่อ
ความมั่นคงของประเทศ และบังเกิดความสุขแก่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

ฝ่ายพลเรือน หมายถึง ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมายถึง การดำเนินงานทั้งปวงของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อ
ส่วนราชการพลเรือน ประชาชน และทรัพยากรในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในยามปกติ ยามสงคราม และในสภาวะ
ไม่ปกติอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจที่หน่วยทหารต้องการ

การปฏิบัติการจิตวิทยา หมายถึง การดำเนินงานทั้งปวงทางด้านจิตวิทยา ที่กระทำต่อเป้าหมายบุคคล
และกลุ่มบุคคล ทั้งฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเดียวกัน ทั้งในยามปกติ และยามสงคราม เพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด ทศนคติ ท่าที อารมณ์ และพฤติกรรมของเป้าหมาย ให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายเรากำหนดไว้

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร และการเสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยวิธีการ
ที่มีแผน และกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา และได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ หมายถึง การเสริมสร้างระบบความคิดที่คนในชาติยึดถือเป็นส่วนรวม เพื่อการธำรง
รักษา สร้างสรรค์ชาติและทุกคนในชาติมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงร่วมกัน การพิทักษ์ชาติ ปกป้องเอกราชอธิปไตย

คุ้มครองศาสนา เทิดทูนรักษาดำรงความมั่นคงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ประสานประโยชน์ทุกถ้วนหน้า รักษาสิทธิเสรีภาพสร้างสามัคคีและมีคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

การสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ หมายถึง การใช้ทรัพยากรทั้งปวงของกองทัพบก จรรโลงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นให้สังคมไทยมีความรักความสามัคคี มีอุดมการณ์รักชาติ และมีจิตสำนึก ด้านความมั่นคง ตามคำขวัญของกองทัพบกที่ว่า เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร หมายถึง การใช้ทรัพยากรของฝ่ายทหารที่กำลังพล ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งในยามปกติ ยามสงคราม และในสภาวะไม่ปกติอื่น ๆ ให้บรรลุภารกิจ

การสนับสนุนพลเรือน หมายถึง การใช้ทรัพยากรของฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสม ทั้งคน และเครื่องมือ เข้าไปให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่ายพลเรือนในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศชาติ มีความมั่นคงปลอดภัย และประชาชนมีความผาสุก ทั้งในยามปกติ และในสถานการณ์วิกฤติ

องค์กรแห่งรัฐ หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชาติได้ยึดมั่นและหวงแหน พิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรูปแบบ

องค์กรทางศาสนา หมายถึง หน่วยงานที่ศาสนิกชนแห่งศาสนาหนึ่งๆ จัดตั้งไว้เพื่อส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนานั้น ๆ ปลุกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

องค์กรภาคประชาชน หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น มูลนิธิ สภาวิชาชีพ องค์กรอิสระ สมาคม ชมรม ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพบก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้าน กร. หมายถึง หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก และ หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายของกองทัพบก ทั้งภาครัฐและเอกชนและ สื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดี

เครือข่ายการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติด้าน กร. หมายถึง ตัวแทนประชาชน องค์กร (ตัวแทนบุคคลที่ ๓) มีปฏิสัมพันธ์กับกองทัพบก ที่ยึดมั่นในความรักชาติ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ พร้อมให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความรักชาติ

เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาต้าน กร. หมายถึง ตัวแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร (ตัวแทน บุคคลที่ ๓) ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน มีทัศนคติเชิงบวก มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพบก พร้อมให้การสนับสนุน การปฏิบัติทางทหาร และความมั่นคงในทุก ๆ ด้าน

ตอนที่ ๓ วัตถุประสงค์ของงานกิจการพลเรือน

งานกิจการพลเรือน เป็นการดำเนินการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายทหาร และฝ่ายพล เรือน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กองทัพบกกำหนด อันจะนำไปสู่ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติต่อไป โดย กรอบวัตถุประสงค์ของงานกิจการพลเรือน มีดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารให้สามารถเผชิญต่อสภาวะสงคราม หรือใน สภาวะไม่ปกติอื่น ๆ ได้ทันทั่วทั้งและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทหารและส่วนราชการพลเรือน ในการบริหารราชการ แผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีความต่อเนื่อง

๓. เพื่อให้การปฏิบัติร่วมกันระหว่างทหารกับฝ่ายพลเรือนในการรักษาความมั่นคงของชาติ และการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุด

๔. เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความสามัคคี ความสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนในชาติ ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตอนที่ ๔ แนวทางการดำเนินงาน

๑. อำนาจและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาต่องานกิจการพลเรือนนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และหากได้มีการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชา ระดับรองผู้บังคับบัญชาในระดับที่เหนือกว่านั้น จะต้องให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

๒. ความต่อเนื่องของนโยบายมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยนโยบายในระดับชาติจะต้องถูกศึกษาและตีความในแง่ของกิจการพลเรือน และส่งผ่านลงมาตามสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่

๓. ความเป็นเอกภาพของงานกิจการพลเรือนที่เป็นระบบการดำเนินงานที่พึงปรารถนา คือ การวางแผนรวมการ และการปฏิบัติแยกการ ดังนั้นความคิดและการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกระดับหน่วยจะต้องประสานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. การประสานสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ซึ่งอาจรวมถึงประชาชนด้วยจะช่วยจัดการก้าวก้าว และความเข้าใจของการปฏิบัติงาน และช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะบังเกิดขึ้น

๕. ข้อจำกัดในการวางแผนและการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ และพันธะเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศและในทางสากล ตลอดจนสนธิสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน การใช้กำลังทหารในกิจการทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อการป้องกัน และการปราบปรามการสู้รบ หรือการสงคราม พึงหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด

บทที่ ๒

การแบ่งกลุ่มงาน และการจัดหน่วยในสายงานกิจการพลเรือน

ตอนที่ ๑ การแบ่งกลุ่มงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก

การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติภารกิจภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนของกองทัพต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ ดังนั้นการจัดทำหลักนิยมกิจการพลเรือน จึงต้องนำเอาประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของกองทัพบกมาเป็นแนวคิด โดยเฉพาะประสบการณ์การปฏิบัติงานกิจการพลเรือนของกองทัพบกที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่ากองทัพบกมีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถจัดทำหลักนิยมของตนเองได้ โดยมีต้องลอกเลียนแบบจากประเทศใด และได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบไทย รวมทั้งนำประสบการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา และการปฏิบัติภารกิจที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มงานด้านกิจการพลเรือนของ ทบ.ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในการเตรียมกำลังกองทัพบก ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่อง ความทันสมัย และการใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันราชอาณาจักร การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารมิใช่สงคราม โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้

๑. การสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ
๒. การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
๓. การสนับสนุนพลเรือน

ตอนที่ ๒ การจัดหน่วยในสายงานกิจการพลเรือน

๑. ส่วนบัญชาการ

๑.๑ **กรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)** ทำหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือน และงานที่ได้รับมอบหมายที่ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปกครอง การฝึกศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก ตลอดจนแนะนำ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการพลเรือนของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก มี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑.๒ **สำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สสท.ทบ.)** เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินงาน และประสานงานการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก โดยทำหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ในการกิจการใช้กำลังของกองทัพบก

๒. ส่วนกำลังรบ

๒.๑ **กองทัพภาค** มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาค (ผอ.กกร.ทภ.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

๒.๒ **กองทัพน้อย** มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพน้อย (ผอ.กกร.ทน.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

๒.๓ **กองพล** มีฝ่ายกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพล (หน.ฝกร.พล.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

๒.๔ **กรมและกองพัน** มีนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน (ผอ.๕) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการ

๒.๕ **หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.)** มีกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา (พัน.ปจว.) เป็นหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรง ในระดับกองทัพบก ในด้านยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และเสริมความมั่นคง ทั้งในสงคราม

ตามแบบ สงครามนอกแบบ การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการรบ และสนับสนุนมาตรการเสริมความมั่นคง มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน (ผอ.กกร.นสศ.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๓. ส่วนสนับสนุนการรบ

๓.๑ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน (ผอ.กกร.นปอ.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๓.๒ กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) มีฝ่ายกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน (หน.ฝกร.พล.ป) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๔. ส่วนส่งกำลังบำรุง

๔.๑ กรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.), กรมการทหารสื่อสาร (สส.), กรมพลธิการทหารบก (พร.ทบ.), กรมแพทย์ทหารบก (พบ.) และกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) มีกองยุทธการและการข่าวรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว (ผอ.กยช.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ และมี กรมการทหารช่าง (กช.) มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน (ผอ.กกร.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๔.๒ กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.), กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) และกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.) มีกองแผนและโครงการรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ (ผอ.กผค.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๕. ส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยม

๕.๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) มีกองยุทธการและการข่าวรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว (ผอ.กยช.ยศ.ทบ.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๕.๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ มีผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน (ผอ.กกร.รร.จปร.) เป็นผู้รับผิดชอบของทางฝ่ายอำนาจการ

๖. ส่วนภูมิภาค

มณฑลทหารบก (มทบ.) มีหน้าที่บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบก รวมทั้งระดมสรรพกำลังและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ทั้งนี้มีการปรับภารกิจ/บทบาทให้มีความรับผิดชอบเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ การรักษาความมั่นคงภายใน และการช่วยเหลือประชาชน โดยมีการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (สง.ปรมน.จว.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการอำนาจการและควบคุมการปฏิบัติ ในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองพันมณฑลทหารบก (พัน.มทบ.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่รับผิดชอบ มีกองกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนในพื้นที่รับผิดชอบ มีหัวหน้ากองกิจการพลเรือน (ทก.กกร.) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๗. ส่วนพัฒนาประเทศ

๗.๑ กองพลพัฒนา (พล.พัฒนา) เป็นหน่วยวางแผน อำนาจการ ประสานงาน และควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนาประเทศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ รวมทั้งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสา ธารณภัยภายในขอบเขตที่ได้รับการมอบหมาย ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้กองทัพบก มีหน่วยรองรับภารกิจการช่วยเหลือประชาชน มีฝ่ายกิจการพลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่ รับผิดชอบ และมีหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพล (หน.ฝกร.พล.พัฒนา) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

๗.๒ กองพลทหารช่าง (พล.ช.) เป็นหน่วยพัฒนาในระดับกองทัพบกเสริมให้กับกองพลพัฒนาของ กองทัพภาค ในกรณีที่มีงานช่างขนาดใหญ่ที่เป็นงานพิเศษเกินขีดความสามารถของกองพลพัฒนา มีฝ่ายกิจการ พลเรือนรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนภายในพื้นที่รับผิดชอบ และมีหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพล (หน.ฝกร.พล.ช) เป็นผู้รับผิดชอบทางฝ่ายอำนาจการ

ตอนที่ ๓ ความพร้อมรบด้านกิจการพลเรือน

งานด้านกิจการพลเรือน จะต้องมีการเตรียมการความรู้ของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รวมถึงแผน ปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอตั้งแต่ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินและยังสามารถ รองรับภารกิจได้หลากหลายรูปแบบในห้วงเวลาเดียวกัน รวมทั้งมีการดำเนินการวางแผนและซักซ้อมอย่าง ต่อเนื่องระหว่างหน่วยทหารกับฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะในงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และการสนับสนุนพลเรือน เพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

๑. ด้านกำลังพล

๑.๑ นักปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาทางทหาร รวมทั้งแผนและนโยบายที่เกี่ยวกับกิจการพลเรือนของ กองทัพบก ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งมีจิตสำนึกรัก ห่วงแทน และ ปกป้องรักษาชาติ มีขีดความสามารถในงานด้านการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม

๑.๒ นักปฏิบัติการจิตวิทยา สามารถรวบรวม/วิเคราะห์ข่าวสารทางจิตวิทยา เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ ในการโฆษณา และกำหนดสื่อทางการปฏิบัติการจิตวิทยาให้เหมาะสมกับเป้าหมาย

๑.๓ นักประชาสัมพันธ์ สามารถเตรียมข้อมูล สร้างเนื้อหาและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๑.๔ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขป.กร.) ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการชี้แจงทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างกองทัพกับประชาชน อีกทั้งประชาสัมพันธ์นโยบายและ ผลงานของ รัฐบาล และกองทัพบกซึ่งเป็นผลจากการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๐ ครั้งที่ ๙/๖๐ วาระพิเศษ และการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๐ **ซึ่งจะเป็นชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก** ที่จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในระดับต่าง ๆ โดยบูรณาการ ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศูนย์ปฏิบัติการ อำเภอและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับภารกิจหลักในความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมกำลังและใช้กำลังทหารเพื่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิม และการสนับสนุนรัฐบาลในการเผชิญกับ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบอื่น ๆ โดยทหารจะต้องเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยิ่งของประชาชน ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการปฏิรูปประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง เป็นสังคมที่มีความหวังใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลรักใคร่สามัคคีกัน ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตามวิถีและครรลองแห่งประเพณีและวัฒนธรรมที่ดั่งงามของชาติไทยได้อย่างยั่งยืนสืบไป โดยให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขป.กร.) ขึ้นมา ทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพ แบ่งเป็น ๓ ระดับประกอบด้วย

๑.๔.๑ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพล (ขป.กร.พล.)

๑.๔.๒ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบก (ขป.กร.มทบ.)

๑.๔.๓ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน (ขป.กร.พัน.)

ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้กำหนดกรอบเนื้อหา เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้ง ๓ ระดับ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (รายละเอียดในเอกสารคู่มือการปฏิบัติการกิจการพลเรือน : ขป.กร.)

๑.๔.๔ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กกล.ป้องกันชายแดน (ขป.กร.กกล.ป้องกันชายแดน)

เริ่มต้น ได้ปฏิบัติการกิจ จากแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นที่ชายแดน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบแนวความคิดในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธการและด้านการข่าวในพื้นที่ชายแดน ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายสุดท้ายไว้ คือ ความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ โดยมี กกล.ป้องกันชายแดน ทั้ง ๗ กองกำลัง เป็นหน่วยรับผิดชอบ ซึ่งมีพันธกิจหลักด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน รวม ๓ พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) การเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือน ๒) การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ ๓) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน ซึ่งทั้ง ๓ พันธกิจล้วนมีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์ประสานสอดคล้องกันอย่างแน่นแฟ้นกันนั้น ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทัพบก/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้อนุมัติแนวทางการปฏิบัติงานของ “ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กกล.ป้องกันชายแดน” โดยได้ปรับแนวทางการปฏิบัติงานจากเดิม กล่าวคือ การกำหนดให้มีการเพิ่มขึ้นขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อทำหน้าที่ “ปรับทุกข์ ผูกมิตร และประสานความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือที่ดีกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดน ให้พึงตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเป็น “อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)” และรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการ ดำเนินการจัด “เตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือน” ให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารเพื่อสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติตลอดแนวชายแดนของประเทศไทย ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน/ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับวิถีของชุมชน และที่สำคัญคือ “การจัดทำแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในชุมชนระดับตำบลในพื้นที่ชายแดน” ตลอดแนวชายแดน ครอบคลุมทั้ง ๓๒๐ ตำบลชายแดน (รายละเอียดในเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กกล.ป้องกันชายแดน) และให้ปรับวิธีการสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ตำบลชายแดน ตามโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ จัดให้มีกระบวนการนำประชาชนในตำบลชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายมวลชนด้านกิจการพลเรือน

ให้กับ กกล.ป้องกันชายแดน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กกล.ป้องกันชายแดน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดนที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติอย่างเหมาะสมจาก กกล.ป้องกันชายแดน ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น “อาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.)” ในการเป็นแกนในการเชื่อมโยงให้ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจหลักด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๑.๕ ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา (ชุด ปจว.) ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ในการสนับสนุนงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน การสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยา ในภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

๑.๖ ชุดช่างภาพสนาม (combat camera team) ประกอบด้วยกำลังพลที่มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทั้งในสถานการณ์การปกติ และสถานการณ์สงคราม เพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ ที่ผ่านมามีการปฏิบัติการที่สำคัญในช่วงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยปัจจุบันมีการบรรจุกำลังพลดังกล่าว ในศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

๑.๗ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก (ศปส.ทบ.) ขึ้นตรงต่อศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติการ ประสานงาน ติดตามประเมินผล ตรวจสอบวิเคราะห์ข่าวสารจากสื่อมวลชน ตลอดจนถ่ายภาพและเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ของกองทัพบก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา และตามกิจกรรมพิเศษในความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) และหน่วยในการควบคุม ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและผลงานในภาพรวมของกองทัพบก

๑.๘ ชุดประเมินภัยพิบัติ มีหน้าที่วิเคราะห์และประเมินภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาจัดกำลังพลและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ โดยประสานงานกับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่ เช่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท้องถิ่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อนำไปสู่การจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่จะป้องกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการช่วยเหลือประชาชน จัดการสถาปนาการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยที่เข้าดำเนินการ และสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายพลเรือนได้ รวมถึงดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยพิจารณาจัดตามความเหมาะสมของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ได้แก่

๑.๘.๑ ชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก (ADAT : Army Disaster Assessment Team) จัดกำลังจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.)

๑.๘.๒ ชุดประเมินภัยพิบัติหน่วย (UDAT : Unit Disaster Assessment Team) จัดกำลังจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก (ศบภ.ทบ.) หน่วยปฏิบัติ

๑.๙ ส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยมีหน้าที่ อำนาจการ ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือตามที่หน่วยได้รับมอบหมาย รวมถึงการจัดกำลังสนับสนุนในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง ได้แก่

๑.๙.๑ ส่วนปฏิบัติการ ศบภ.ทบ. มีหน้าที่อำนาจการ ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือของกองทัพบก รวมถึงการจัดกำลังสนับสนุนจากส่วนกลาง ได้แก่ ศบภ.กช. สนับสนุนชุดปฏิบัติการทางการช่าง เช่น ร้อย.ช.ฉก.กช., ศบภ.พบ. สนับสนุนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ เช่น ชุดแพทย์เผชิญเหตุ และโรงพยาบาลสนาม, ศบภ.กส.ทบ. สนับสนุนชุดสุนัขทหารในการค้นหาและกู้ภัย, ศบภ.นสศ. สนับสนุนชุดค้นหาและกู้ภัย, ศบภ.วศ.ทบ. สนับสนุนชุดปฏิบัติการด้านเคมี ชีวะ รั้งสี และนิวเคลียร์, ศบภ.ศบบ. และ ศบภ.ขส.ทบ. สนับสนุนการให้บริการด้านการขนส่งทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

๑.๙.๒ ส่วนปฏิบัติการ ศบภ.ทภ. มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติ รวมถึงการจัดกำลังสนับสนุนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบในกรณีเกินขีดความสามารถของหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ เช่น ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย พล.พัฒนา, ร้อย.ฝรพ. และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ ของ ศบภ.ทภ.

๑.๙.๓ ส่วนปฏิบัติการ ศบภ.หน่วยปฏิบัติระดับกองพัน หรือกองร้อยอิสระ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย หรือตามที่ ศบภ.ทภ. มอบหมาย โดยกองร้อยช่วยเหลือประชาชน (ร้อย.ชป.) ของหน่วย

๑.๑๐ ศูนย์ประสานงานมวลชนหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ศปช.นขต.ทบ.) และกลุ่มกำลังประชาชนหรือมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ของกองทัพบก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทัพบกมีนโยบายที่จะหล่อหลอมหัวใจ คนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว “เป็นมวลชนที่มีจิตใจรักชาติ รักแผ่นดิน” เหมือนกลุ่มมวลชนที่เกิดขึ้นในอดีต มีความรักและสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทุกมิติ โดยให้มีการบูรณาการงานด้านมวลชนให้ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่จะสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก และกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในการป้องกันภัยคุกคามได้ในทุกมิติ และให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานมวลชน (ศปช.)” ทั้งในส่วนกลาง กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค และ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด ในส่วนของกองทัพบกนั้น ให้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ศปช.นขต.ทบ.)” เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการประสานงาน การขับเคลื่อนมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มี “อุดมการณ์ความรักชาติ” สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งของมวลชนทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะชมรมทหารกองหนุนทั้ง ๗๗ จังหวัด ให้มีขีดความสามารถเป็นแกนในการประสานงาน การเชื่อมโยงมวลชนประเภทต่างๆ กับศูนย์ประสานงานมวลชนของกองทัพบก มี เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมวลชนกองทัพบก (ศปช.ทบ.) โดยให้ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในระดับต่าง ๆ เป็นหน่วยรับผิดชอบรวบรวม บัญชีกลุ่มข้อมูลมวลชนของกองทัพบก ประกอบด้วย

กลุ่มที่ ๑ “กลุ่มมวลชนหลักของกองทัพบก” ได้แก่ สมาชิกทหารกองหนุนที่มาจากพลทหารกองประจำการ สมาชิกของ “ชมรม/สมาคมทหารกองหนุนของกองทัพบก” เนื่องจากเป็นกลุ่มมวลชนที่กองทัพบกมีเวลาในการฝึกอบรมวินัยทหารมาเป็นอย่างดี ได้รับกล่อมเกลาลักษณะนิสัยให้เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ที่สำคัญคือ มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ของกองทัพบกมาตลอดระยะเวลาที่ประจำการ มี ศูนย์ประสานงานมวลชน มณฑลทหารบก (ศปช.มทบ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ และมี ศูนย์ประสานงานมวลชน กองทัพอากาศที่ ๑ - ๔ (ศปช.ทภ.๑ - ๔) เป็นหน่วยรับผิดชอบในภาพรวม

กลุ่มที่ ๒ “กลุ่มมวลชนสนับสนุนของกองทัพบก” ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) อยู่ในระหว่างการศึกษา รวมถึงผู้ที่สำเร็จการฝึกตามหลักสูตรแล้ว ตลอดจนข้าราชการหรือกลุ่มมวลชนขององค์กรต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรมจากชุดครูฝึกของ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ศปช.นรต.) มี ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหน่วยรับผิดชอบในภาพรวม

กลุ่มที่ ๓ “ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก” ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่รอบค่าย ในพื้นที่โครงการชุมชน/หมู่บ้านสีขาว ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ชายแดนในความรับผิดชอบของ กกล.ป้องกันชายแดน และในพื้นที่ประสบ

ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก รับผิดชอบ มีศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรง กองทัพบก ในระดับต่าง ๆ เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยจัดมีการสร้างกระบวนการนำประชาชนในตำบลชายแดน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายมวลชนด้านกิจการพลเรือน ให้กับ กกล.ป้องกันชายแดน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดน (ชป.กร.กกล.ป้องกันชายแดน) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดนที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติอย่างเหมาะสม จาก กกล.ป้องกันชายแดน ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น “อาสาสมัครกิจการพลเรือน” (อส.กร.)

ซึ่งมวลชนทั้ง ๓ ประเภทนั้น เป็นมวลชนที่ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในฐานะ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตลอดจนกำลังพล ทุกคนของกองทัพบก จะต้องเข้าใจถึงความสำคัญหรือวิธีที่จะได้มาของมวลชนในแต่ละประเภทแต่ละแบบอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้พึงตระหนักว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น หน่วยได้ดำเนินการอย่างไรต่อกลุ่มมวลชนแต่ละประเภทเหล่านั้นบ้าง หากหน่วยเพิกเฉย ไม่มีการดำเนินการใด ๆ เลย คือ ไม่มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องต่อกลุ่มมวลชนของ หน่วยซึ่งหน่วยของตนได้ทำการฝึกอบรมและจัดตั้งไว้แล้ว หน่วยก็อาจไม่ประสบผลสำเร็จต่อการเสริมสร้างมวลชนของหน่วยที่สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของหน่วย และ กองทัพบก ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. ด้านยุทธโรปกรณ์

๒.๑ ด้านบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์สำหรับการบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและป่าภูเขาแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้มีขีดความสามารถในการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและป่าภูเขาเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยสามารถทำงานร่วมกับส่วนราชการพลเรือน องค์กร และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบให้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนา, กองร้อยฝึกรบพิเศษ และ กรมการทหารช่าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย เช่น รถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่, รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได, รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิง, รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง และ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และรวมถึงการจัดหาเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ และเครื่องแต่งกาย สำหรับการช่วยเหลือประชาชน เช่น เสื้อยืดแขนยาวกองทัพบก., เสื้อกันฝน, ชุดหมวกกันน้ำ และเสื้อชูชีพ เป็นต้น

๒.๒ ด้านการประชาสัมพันธ์ กองทัพบกไม่ได้กำหนดให้มียุทธโรปกรณ์ด้านประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ แต่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.), จอภาพประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ที่ติดตั้งในพื้นที่ของ นขต.ทบ., สื่อวิทยุ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก (สทบ. และเครือข่ายอีก ๑๒๖ สถานี), สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว วารสารข่าวทหารบก วารสารหลักเมือง, สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก Youtube และ สื่อบุคคล ได้แก่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนทั้ง ๓ ระดับ

๒.๓ ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา จัดหาเครื่องขยายเสียงกำลังสูง (LRAD) และชุดขยายเสียงเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

๒.๔ ด้านมวลชน กองทัพบกไม่ได้กำหนดให้มียุทธโรปกรณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านกิจการมวลชนอย่างเป็นทางการเฉพาะทาง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการให้เกียรติ และความสัมพันธ์ด้านจิตใจที่ดีที่ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จะมีให้กับมวลชนที่หน่วยได้มีการฝึกอบรมและจัดตั้งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับมวลชนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณานอนุมัติการแต่งกายให้กับมวลชนของกองทัพบกไว้สำหรับใช้สวมใส่การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานมวลชน หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ไว้ ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย

๒.๔.๑ มวลชนประเภททั่วไป ใส่เสื้อยืดคอปกสีเขียว พร้อมหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเขียว มีตราสัญลักษณ์มวลชนรูปคนจับมือกันเป็นดาว ๕ แฉก ล้อมรอบตราสัญลักษณ์กองทัพก

๒.๔.๒ มวลชนประเภทดีเด่น ใส่เสื้อยืดคอปกสีเขียว พร้อมหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเขียว มีตราสัญลักษณ์มวลชนเหมือนกับมวลชนทั่วไป และเพิ่มข้อซัยพฤษ์ ด้านล่างของตราสัญลักษณ์มวลชนทั่วไป ซึ่งมีการจัดทำตราสัญลักษณ์มวลชนดีเด่น ประเภทโลหะ เพื่อใช้ประดับกับชุดสูท หรือชุดสุภาพอื่น ๆ สำหรับร่วมงานพิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

๒.๔.๓ มวลชนประเภทอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ใส่เสื้อยืดคอปกสีเขียว และสวมเสื้อก๊ัก พร้อมหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเขียว มีตราสัญลักษณ์มวลชนทั่วไป โดยปักข้อความ “อส.กร./อาสาสมัครกิจการพลเรือน” เพิ่มเติมบริเวณด้านซ้ายของหมวก

๓. ด้านการฝึกศึกษา

๓.๑ การศึกษาในกองทัพก มีโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก (รร.กร.ท.บ.) เป็นโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ทำหน้าที่จัดการฝึกศึกษา/อบรมบุคลากรในสายงานกิจการพลเรือน เพื่อผลิตบุคลากรสายงานกิจการพลเรือน ดังนี้

- หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือน
- หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา
- หลักสูตรการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ
- หลักสูตรนายสิบกิจการพลเรือน

รวมถึงได้จัดการอบรมเพิ่มเติมระหว่างปีการศึกษา ได้แก่ พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอบรมเจ้าหน้าที่ด้านกิจการพลเรือน และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

๓.๒ การศึกษาภายนอกกองทัพก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการสนับสนุนงานมวลชน เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถประยุกต์การทำงานให้ประสานสอดคล้องกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) ของ สำนักงาน กปร.
- หลักสูตรนักรับบริหารพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) ของ สำนักงาน กปร.
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) ของเหล่าทัพต่าง ๆ

๓.๓ การศึกษาต่างประเทศ

๓.๓.๑ หลักสูตร CIVIL AFFAIRS SPECIALIST ณ JFK SPECIAL WARFARE CENTER FT BRAGG,NC

๓.๓.๒ หลักสูตร CIVIL AFFAIRS TRAINING ณ JFK SPECIAL WARFARE CENTER FT BRAGG,NC

๓.๓.๓ หลักสูตร DISASTER MANAGERMENT ณ INSTITUTE FOR SECURITY GOVERNANCE, NAVAL POSTGRADUATE SCHOLL (NPS)

๓.๓.๔ หลักสูตร CIVIL-MILITARY COORDINATION IN DISASTER RELIEF ณ INSTITUTE FOR SECURITY GOVERNANCE, NAVAL POSTGRADUATE SCHOLL (NPS)

๓.๔ การฝึก การฝึกพร้อม และการฝึกพร้อม/ผสม

๓.๔.๑ การเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพกำลังพลของ ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ระดับ มทบ., กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยของกองพลพัฒนา และกองพลทหารช่าง รวมถึงกองร้อยฝึกพิเศษของแต่ละ ทภ. ทั้งด้านการให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติเป็นชุดปฏิบัติการ หรือหน่วยที่ประกอบกำลังในลักษณะอัตรากำหนดเทียบเท่ากัน เข้าใจในระบบการควบคุมบังคับบัญชา ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีความรู้ ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติถึงแนวโน้มและทิศทางระดับความรุนแรง เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานสถานการณ์พร้อมทั้งช่วยบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องมือยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีจัดอยู่ในอัตรา และมีความมั่นใจในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการปฏิบัติต่อสถานการณ์ภัยพิบัติระดับ ๑ - ๒

๓.๔.๒ การซักซ้อมแผนการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนระดับ มทบ. เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพกำลังพลของ ทบ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติให้เข้าใจในระบบการควบคุมบังคับบัญชา ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติถึงแนวโน้มและทิศทางระดับความรุนแรง เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและรายงานสถานการณ์ พร้อมทั้งช่วยบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในเครื่องมือและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยที่มีจัดอยู่ในอัตรา และมีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการปฏิบัติต่อสถานการณ์ภัยพิบัติระดับ ๒ - ๓

๓.๔.๓ การซักซ้อมแผนการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการพลเรือน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุดบรรเทาสาธารณภัย ทบ. และหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ให้มีความเข้าใจ และเกิดความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพลเรือนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นกลไกการบริหารจัดการ และการปฏิบัติร่วมกัน

๓.๔.๔ การฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการประชุมความร่วมมือทางทหารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกองทัพบกกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์องค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงแผนการปฏิบัติในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระหว่างประเทศ

๔. ด้านแผนปฏิบัติการ

๔.๑ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน ประกอบแนวความคิดในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของกองทัพบก เป็นแนวทางการบูรณาการงานกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดนของทุกหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนงานด้านยุทธการและงานด้านการข่าวในพื้นที่ชายแดนให้บรรลุผลสำเร็จ

๔.๒ คู่มือแนวทางการปฏิบัติของ ทบ. ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ นขต.ทบ. ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๔.๓ แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบกในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตกองทัพภาค เข้าใจในบทบาท/หน้าที่ สามารถวางแผนให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

๔.๔ คำสั่งกองทัพบก เรื่อง นโยบายการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยในกองทัพบกในเรื่องการช่วยเหลือประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านความเป็นอยู่และระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไปให้ดีขึ้น การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชนและส่วนราชการพลเรือนอื่น ๆ

๔.๕ แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ส่วนราชการในกองทัพบก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้การจัดการสาธารณสุขตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้ ศบภ. ทูกระดับหน่วย จัดทำแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไข และบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ

๔.๖ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชิงรุก ได้บูรณาการใน ๓ ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง ระดับภูมิภาคและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ ๗ ด้าน คือ การลาดตระเวน การพัฒนาองค์ความรู้การแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความร่วมมืออื่น ๆ

๔.๗ คู่มือแผนยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความรัก ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับทหาร จนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพบก ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้เน้นการให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของกองทัพบกทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบและกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน ในหน่วยทหาร การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเจริญเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถใช้เป็นแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบกให้ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ว่า “แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยใช้อัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของทหาร ดำเนินการตามแนวคิดการท่องเที่ยวยุคใหม่บนฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสมดุล พอประมาณ และการรักษาคุณภาพพระหว่างการหารายได้กับการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

๔.๘ คู่มือชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน : เพื่อสนองตอบนโยบายและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพวงชนชาวไทยตลอดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การรณรงค์เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะในการการช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม เป็นต้น ซึ่ง ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติให้มี การจัดตั้งชุดปฏิบัติการ

กิจการพลเรือน (ขป.กร.) ขึ้นมา ทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย ๑) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพล (ขป.กร.พล) หรือชุดธรรมรงค์ปลุกจิตสำนึกผู้คุณแผ่นดิน ๒) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบก (ขป.กร.มทบ.) และ ๓) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพัน (ขป.กร. พัน) ซึ่งได้จัดมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ร่วมกันหน่วยในการปรับปรุงกรอบเนื้อหา เทคนิค วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้นำมารวบรวมไว้ และได้จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ “ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน” เพื่อให้กำลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความเข้าใจโดยง่าย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง “การปฏิบัติงานเป็นบุคคล” และ “การปฏิบัติงานเป็นชุด” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี หากผู้บังคับหน่วยทุกหน่วย ได้กรุณาให้ความสำคัญ และกวดขันให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

๔.๙ คู่มือชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดน/อาสาสมัครกิจการพลเรือน (ขป.กร.กกล./อส.กร.) : คู่มือการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือเสริมประกอบการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้ง ๗ กองกำลัง. และโดยเฉพาะให้กับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดน เนื่องจาก ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้อนุมัติให้มีการปรับการสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ตำบลชายแดน ให้เป็นไปตามสรุปผลการประชุมสัมมนาโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยจัดมีการสร้างกระบวนการนำประชาชนในตำบลชายแดน เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายมวลชนด้านกิจการพลเรือน ให้กับ กองกำลังป้องกันชายแดน ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังป้องกันชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดนที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติอย่างเหมาะสมจาก กกล.ป้องกันชายแดน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็น “อาสาสมัครกิจการพลเรือน” (อส.กร.) ในการเป็นแกนในการเชื่อมโยงให้ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจหลักด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๔.๑๐ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแนวทางสำหรับหน่วยของกองทัพบก ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกกับทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความเชื่อมั่น และความศรัทธา พร้อมทั้งจะสนับสนุนการดำเนินงานทั้งปวงของกองทัพบก

๔.๑๑ แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก ปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดสัดส่วนในการประชาสัมพันธ์ของสื่อที่รับผิดชอบเป็นร้อยละตามความสำคัญ และสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ กลุ่มงานสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร และกลุ่มงานสนับสนุนพลเรือน รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการประชาสัมพันธ์อย่างมีทิศทางและตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่อกองทัพบกมากที่สุด โดยเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่น่าเชื่อถือ เพื่อเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อกองทัพบก, การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของกองทัพบกที่มีจุดเด่นและแตกต่างจากหน่วยงานอื่น และนำเสนอกิจกรรม/เรื่องราวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๔.๑๒ คู่มืองบประมาณด้านกิจการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นแนวทางการดำเนินการงบประมาณด้านกิจการพลเรือน ทั้งการจัดทำคำขอ การบริหารและการประเมินผลให้มีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยยึดถือ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรีและคำสั่งกองทัพบก

๔.๑๓ คู่มือการควบคุมภายในกรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพ รวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ในหน่วย รวมถึงความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ

๔.๑๔ คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประเมินผลในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของกองทัพบกอย่างเป็นรูปธรรม

๔.๑๕ แผนแม่บท รร.กร.กร.ทบ. แผนงานหลักที่เป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดทำเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และเป็นคู่มือสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.กร.กร.ทบ.

ตอนที่ ๔ ความต่อเนื่องด้านกิจการพลเรือน

ทุกหน่วยในกองทัพบก จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนจะยิ่งทวีความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทุกครั้งที่หน่วยได้ดำเนินกิจการด้านกิจการพลเรือน จะต้องมีการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายมวลชนไว้ด้วยเสมอ งานการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายกำลังประชาชน ซึ่งได้มาจากประชาชนจากทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามแนวคิดในการใช้กำลังประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ส่วนหลัง และการใช้กำลังประชาชนสนับสนุนงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก จะต้องมีการบูรณาการเครือข่ายมวลชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมีอุดมการณ์ ความรักชาติ ตลอดจนความมีจิตสำนึกสาธารณะด้านความมั่นคง เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ โดยใช้ ศูนย์ประสานงานมวลชนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (ศปช.นขต.ทบ.) ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการสร้างเครือข่ายมวลชนในแต่ละจังหวัด และ ศูนย์ประสานงานมวลชนกองทัพบก (ศปช.ทบ.) เป็นหน่วยอำนวยการ ประสานงาน รวมทั้งระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมวลชนอย่างมีระบบ ตลอดจนการสร้างกลไกต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานด้านกิจการมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกิจการมวลชน ซึ่งกำลังพลทุกคนของกองทัพบก ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องพึงตระหนักไว้เสมอว่า ความสำเร็จของทุก ๆ ภารกิจอย่างสมบูรณ์นั้น ล้วนต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนทั้งสิ้น เริ่มจากการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ จากการปฏิบัติการกิจการพลเรือน (การช่วยเหลือประชาชน) และงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน “ชอบ (รัก)” กองทัพบก ใช้การปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างอุดมการณ์ และด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา (การเสริมสร้างความเข้าใจ) เพื่อให้ประชาชน “เชื่อมั่นและศรัทธา” กองทัพบก และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่ถูกต้อง เหมาะสม ในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามา “สนับสนุนและช่วยเหลือ” งานในภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบกด้วยความเต็มใจ

ตอนที่ ๕ ความทันสมัยด้านกิจการพลเรือน

๕.๑ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่พลิกโฉมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลองค์กรต่าง ๆ ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อเพิ่มกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประมวลผลประกอบการตัดสินใจหรือกำหนดทิศทาง การพัฒนาในการทำงานของหน่วย อีกทั้งยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศ ผ่านการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีแนวคิดในการเปลี่ยนผ่านไปสู่กองทัพบกดิจิทัล โดยหน่วยต่าง ๆ รวมทั้งกำลังพลทุกระดับมีความตระหนักรู้

เข้าใจ โดยมองเห็นภาพการปฏิบัติ ทั้งในด้านการเตรียมการ วางแผน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดเตรียมระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายฯ และนำไปสู่การจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก ให้เกิดการพัฒนาและการใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกเป็นหลัก ช่วยให้สามารถติดตามและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งมีข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากในปัจจุบัน หลาย ๆ สถานการณ์จากภัยพิบัติได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีข้อมูลการพยากรณ์ในด้านต่าง ๆ หรือข้อมูลยุทธโศภกรณ์ ข้อมูลด้านกำลังพล ตลอดจนการสื่อสารที่ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ในบางครั้งการช่วยเหลือประชาชน ล้าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ทำให้เกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กรมกิจการพลเรือนทหารบก จึงมีแนวคิดที่จะแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการพลเรือน ซึ่งกรมกิจการพลเรือน มีหน้าที่โดยตรงในการเตรียมข้อมูลและข่าวสารด้านกิจการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของกองทัพบกในทุกมิติ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) จำนวน ๘ ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานการเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือน, ระบบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ระบบงานบรรเทาสาธารณภัย, ระบบงานสื่อมวลชน, ระบบงานมวลชน, ระบบงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบงานการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และระบบงานงบประมาณ ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของหน่วย โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องจะบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของหน่วย ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลกำลังพล ยุทธโศภกรณ์ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจประกอบภารกิจตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือ และการบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

กองทัพบกได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจในด้านการพัฒนาประเทศ และการให้ความช่วยเหลือหน่วยต่าง ๆ ได้ดำเนินการกิจด้านการพัฒนาประเทศและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานในเรื่องของการบูรณาการด้านข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

๕.๒ นวัตกรรมด้านกิจการพลเรือน

๕.๒.๑ โรงเรียนกิจการพลเรือน ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e – learning หรือการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ใช่การสอนในลักษณะเดิม ๆ โดยการนำเอกสารการสอนมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำไปวางบนเว็บ หรือระบบการบริหารจัดการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมถึงกระบวนการในการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเรียนรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

๕.๒.๒ ด้านการประชาสัมพันธ์ กองทัพบกได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก เน้นการบริหารภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม การบริหารภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชา ระดับสูง และการบริหารภาพลักษณ์ของกำลังพล โดยใช้สื่อเดิมและสังคมออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ ก อ ง ท พ บ ก ที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก โดยนำอินโฟกราฟิก คลิปสั้น แอนิเมชัน ประชาสัมพันธ์ทาง Youtube ในชื่อช่อง “WE ARE ๕.๐” และจัดทำเว็บไซต์ รวมทั้งเฟซบุ๊ก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพล ในระยะยาว สร้างการจดจำความเป็นกองทัพบก และก่อให้เกิดการยอมรับในความเป็นกองทัพบก มากขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของกองทัพบกในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาพัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

๕.๒.๓ ด้านการสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านมวลชน แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง กรมกิจการพลเรือนทหารบก/ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้ดำเนินโครงการรู้จักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน โดยริเริ่มการดำเนินงาน “จิตอาสาเพื่อความมั่นคง” ตามแนวทาง “ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง” (ทปค.) ซึ่งประกอบด้วย ๓ ทุน ได้แก่ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ นำร่องในพื้นที่ จชต. ในลักษณะบูรณาการ ทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ด้วยจิตอาสา โดยบูรณาการทรัพยากรทั้งปวงในพื้นที่ให้มากที่สุด และเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน นำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและการให้คนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ด้วยจิตอาสา สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (จชต.) สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนเสริมสร้างสันติสุข ของกองทัพบกที่ ๔/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่ ๔/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จนนำไปสู่อุบัติเหตุจากการจาก ผู้บัญชาการทหารบก ให้ กรมกิจการพลเรือนทหารบก/ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ กองทัพบกที่ ๔/ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่ ๔/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว จนเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยนำร่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และดำรงการขับเคลื่อนจนถึงปัจจุบัน สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางดังกล่าว ในโครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ตำบลท่าสาบ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามโมเดลดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้รับรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สง.ก.พ.ร.) ที่มีหน่วยงานราชการทั่วประเทศส่งผลการดำเนินงานที่ริเริ่มส่งเข้าประกวด เพื่อได้รับการพิจารณารางวัลจาก คณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาการมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และ สง.ก.พ.ร. จะได้นำไปจัดทำเป็นคู่มือและเป็นตัวอย่างที่ดี ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคอื่น ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป

๕.๒.๔ ระบบการรายงานการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ทุกระดับ กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้จัดทำระบบการรายงานย่อยในเรือนราชภัฏกิติ ซึ่งเป็นระบบส่งเสริมความสามารถในการอำนวยความสะดวก และประสานการปฏิบัติกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ขป.กร.) ได้ทุกระดับ ทั้งแยกการและรวมการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และที่สำคัญยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารข้อมูลข่าวสารด้านการเป็นวิทยากรร่วมกันได้เป็นอย่างดี

๕.๒.๕ แอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกิจการพลเรือน” (app อส.กร.) กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ริเริ่มจัดการระบบงานย่อย ภายใต้ชื่อว่า “application อส.กร.” เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประชาชนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมวลชนของกองทัพบก ที่ กองกำลังป้องกันชายแดน ได้พิจารณาคัดเลือกจากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังป้องกันชายแดน และที่สำคัญสามารถใช้เป็นระบบส่งเสริมความสามารถในการอำนวยความสะดวก และประสานการปฏิบัติกับเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาความสัมพันธ์ การรายงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้กับอาสาสมัครกิจการพลเรือนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

บทที่ ๓

การสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป

สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหลักสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ที่จะนำพาความเป็นชาติไปในทิศทางที่ต้องการ ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหลักใจ และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย การพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยชีวิต

กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ และมีบทบาทหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในชาติได้ยึดมั่น รักและหวงแหน ช่วยกันพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ โดยกองทัพบกได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนราชการอื่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี ความจงรักภักดี และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเป็นหน่วยริเริ่มในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้สังคมไทยเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเชื่อมั่นศรัทธา มีอุดมการณ์รักชาติ มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงออกอย่างชัดเจนในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มความสามารถในทุกโอกาส ดังนั้น กองทัพบกจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น การประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยา และงานด้านมวลชน ในการสร้างการรับรู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจ มีจิตสำนึกในการช่วยกันพิทักษ์รักษาและปกป้องสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ตอนที่ ๒ องค์กรแห่งรัฐ : หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชาติได้ยึดมั่นและหวงแหนพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ เป็นต้น

๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑.๑.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับองค์กรแห่งรัฐ
- ๑.๑.๒ เพื่อให้องค์กรแห่งรัฐมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ในศักยภาพของกองทัพบก
- ๑.๑.๓ เพื่อให้องค์กรแห่งรัฐให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบก

๑.๒ วิธีการ

๑.๒.๑ ส่งเสริม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และจัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กรแห่งรัฐตามที่ได้รับการประสานร้องขอ

๑.๒.๒ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถ ความตั้งใจในการสนับสนุน รวมถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

- ๑.๒.๓ เชิญชวนองค์กรแห่งรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทัพบก

๑.๓ เครื่องมือ

๑.๓.๑ ระเบียบ คำสั่งและนโยบายของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนองค์กรแห่งรัฐ เช่น คู่มือการสนับสนุนการเลือกตั้งของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๒, คำสั่งกองทัพบก เรื่อง นโยบายการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗, แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

๑.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เป็นต้น

๑.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น เครื่องมือสายช่าง, เครื่องมือสายแพทย์, เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๒. การประชาสัมพันธ์

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับองค์กรแห่งรัฐ ในการดำเนินงานของกองทัพบก ที่เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

๒.๑.๒ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกต่อองค์กรแห่งรัฐเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

๒.๑.๓ เพื่อให้องค์กรแห่งรัฐสนับสนุน และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบก

๒.๒ วิธีการ

๒.๒.๑ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ทุกประเภทเพื่อให้องค์กรแห่งรัฐ รับทราบบทบาทของกองทัพบก ในการสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

๒.๒.๒ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรมอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

๒.๒.๓ ขอความร่วมมือ/เชิญชวน องค์กรแห่งรัฐเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบก ในการสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

๒.๓ เครื่องมือ

๒.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น

๒.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓. การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๑ วัตถุประสงค์

๓.๑.๑ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรแห่งรัฐ เห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๑.๒ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรแห่งรัฐ มีความเชื่อมั่น และศรัทธา ในอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๑.๓ เพื่อให้ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรแห่งรัฐ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๒ วิธีการ

๓.๒.๑ สร้างการรับรู้ โดยใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงบทบาทในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๒.๒ ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี และได้รับการยกย่อง เชิดชู ของกองทัพบกในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๒.๓ ขอความร่วมมือ/เชิญชวน ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก
๓.๓ เครื่องมือ

๓.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น

๓.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ร้อย.รณรงค์ พัน.ปจว., ชป.กร. เป็นต้น

๓.๓.๓ ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๔. การปฏิบัติการจิตวิทยา

๔.๑ วัตถุประสงค์

๔.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรแห่งรัฐ ให้มีจิตสำนึกในความรักชาติ

๔.๑.๒ เพื่อให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรแห่งรัฐ มีความตระหนักถึงสถาบันหลักของชาติ และไม่ตกเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

๔.๑.๓ เพื่อให้ผู้นำองค์กรและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรแห่งรัฐ ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบก

๔.๒ วิธีการ

๔.๒.๑ รณรงค์โน้มน้าวให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรแห่งรัฐ โดยใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ เพื่อให้มีจิตสำนึกในความรักชาติ

๔.๒.๒ ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

๔.๒.๓ ชี้นำ/ชักจูงให้ผู้นำ/ผู้บริหาร และบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบก

๔.๓ เครื่องมือ

๔.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น

๔.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ชป.กร. เป็นต้น

๔.๓.๓ ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

ตอนที่ ๓ องค์กรทางศาสนา หมายถึง หน่วยงานที่ศาสนิกชนแห่งศาสนาหนึ่งๆ จัดตั้งไว้เพื่อส่งเสริมและสร้างความสมานฉันท์ทั้งแผ่นดินภายใต้หลักธรรมทางศาสนานั้น ๆ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับองค์กรทางศาสนา

๑.๑.๒ เพื่อให้องค์กรทางศาสนามีความเชื่อมั่น ศรัทธา ในศักยภาพของกองทัพบก

๑.๑.๓ เพื่อให้องค์กรทางศาสนาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบก

๑.๒ วิธีการ

๑.๒.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา การจัดงานวันเมาลิดกลางของศาสนาอิสลาม พิธีรับศีลจุ่มของศาสนาคริสต์ เป็นต้น

๑.๒.๒ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้กำลังพลประพฤติปฏิบัติตนและยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา

๑.๒.๓ ให้ห้องศรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่กองทัพบกดำเนินการ

๑.๓ เครื่องมือ

๑.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธี เช่น คู่มือส่งเสริมการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กำลังพลกองทัพบก, คู่มือการอบรมจิตใจทหาร พ.ศ. ๒๕๑๖, คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น

๑.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น

๑.๓.๓ ยุทธูปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น ศาสนสถานของหน่วย เป็นต้น

๒. การประชาสัมพันธ์

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับองค์กรทางศาสนา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

๒.๑.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรทางศาสนา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

๒.๑.๓ เพื่อให้องค์กรทางศาสนาสนับสนุนกองทัพบก ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒.๒ วิธีการ

๒.๒.๑ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรทางศาสนา รับทราบบทบาทของกองทัพบก ในการสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

๒.๒.๒ เผยแพร่และทำให้เห็นการปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ถูกต้อง ให้องค์กรทางศาสนา เชื่อมั่น และยอมรับในกองทัพบก

๒.๒.๓ เปิดโอกาสให้องค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก

๒.๓ เครื่องมือ

๒.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น

๒.๓.๓ ยุทธูปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์(เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม) สื่อส่องพิมพ์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓. การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๑ วัตถุประสงค์

๓.๑.๑ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรทางศาสนา เห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติตามหลักคำสอนของศาสนา

๓.๑.๒ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรทางศาสนา มีความเชื่อมั่น และศรัทธา ในอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๑.๓ เพื่อให้ผู้นำ/ผู้บริหารองค์กรทางศาสนา มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๒ วิธีการ

๓.๒.๑ สนับสนุนการเผยแพร่หลักคำสอนที่ถูกต้องของทุกศาสนา เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ

๓.๒.๒ ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี ตามหลักคำสอนของศาสนาและได้รับการยกย่อง เชิดชูจากกองทัพบก

๓.๒.๓ ขอความร่วมมือ/เชิญชวน ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติตามหลักคำสอนของศาสนา

๓.๓ เครื่องมือ

๓.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, คู่มือส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กำลังพลกองทัพบก, คู่มือการอบรมจิตใจทหาร พ.ศ. ๒๕๑๖, คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น

๓.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., อนุศาสนาจารย์ของหน่วย เป็นต้น

๓.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๔.๑ วัตถุประสงค์

๔.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา

๔.๑.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา มีความตระหนักถึงความสำคัญในสถาบันหลักของชาติ และไม่ตกเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

๔.๑.๓ เพื่อให้ผู้นำองค์กรและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบก

๔.๒ วิธีการ

๔.๒.๑ ใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้ผู้นำและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

๔.๒.๒ โน้มน้าวและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา มีจิตสำนึกในความรักสถาบันหลักของชาติ

๔.๒.๓ เชิญชวนให้ผู้นำและกลุ่มเป้าหมายขององค์กรทางศาสนา ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกองทัพบก

๔.๓ เครื่องมือ

๔.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๙, คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น

๔.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, อนุศาสนาจารย์, พัน.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น

๔.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, เครื่องมือกระจายเสียง, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

ตอนที่ ๔ สถาบันพระมหากษัตริย์

๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๑.๒ เพื่อให้ประชาชนจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๑.๓ เพื่อให้ประชาชนเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๒ วิธีการ

๑.๒.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑.๒.๒ ชี้ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรตลอดมา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

๑.๒.๓ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๑.๓ เครื่องมือ

๑.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น นโยบายกองทัพบก, แผนพัฒนากองทัพบก, อุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก เป็นต้น

๑.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขบ.กร., ชุดแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

๑.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น เครื่องมือทางการแพทย์, รถครัวสนาม, อากาศยาน เป็นต้น

๒. การประชาสัมพันธ์

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๑.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากขึ้น

๒.๒ วิธีการ

๒.๒.๑ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๒.๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรตลอดมา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

๒.๒.๓ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.๓ เครื่องมือ

๒.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น

๒.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๑ วัตถุประสงค์

๓.๑.๑ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงการดำเนินงานของกองทัพบกในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๓.๑.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างอุดมการณ์ให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๓.๑.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๓.๒ วิธีการ

๓.๒.๑ เผยแพร่การดำเนินงานของกองทัพบกในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๓.๒.๒ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกร

๓.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมปกป้องจากการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

๓.๓ เครื่องมือ

๓.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ, อุดมการณ์ของชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นต้น

๓.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นต้น

๓.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๔. การปฏิบัติการจิตวิทยา

๔.๑ วัตถุประสงค์

๔.๑.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และผลกระทบของการบ่อนทำลายและล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๑.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๑.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายยึดมั่น ศรัทธา และมีส่วนร่วมในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๒ วิธีการ

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงผลกระทบของการบ่อนทำลายและล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๒.๒ โน้มน้าวและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๒.๓ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.๓ เครื่องมือ

๔.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ, คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนียมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น

๔.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น

๔.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

ตอนที่ ๕ องค์กรภาคประชาชน : กองทัพบกให้ความสำคัญในการสนับสนุนหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น มูลนิธิ สภาวิชาชีพ องค์กรอิสระ สมาคม ชมรม ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจการของกองทัพบกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพ

๑. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนสามารถดำเนินการกิจกรรมในความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกองทัพบก

๑.๑.๒ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อกองทัพบก

๑.๑.๓ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบก

๑.๒ วิธีการ

๑.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมขององค์กรภาคประชาชน ตามขีดความสามารถ

๑.๒.๒ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรภาคประชาชนด้วยความตั้งใจอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๓ เชิญชวนองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทัพบก

๑.๓ เครื่องมือ

๑.๓.๑ ระเบียบ คำสั่งและนโยบายของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องในการให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน เช่น คำสั่งกองทัพบก เรื่อง นโยบายการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗, แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

๑.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., ชุดช่าง, ชุดแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

๑.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น เครื่องมือสายช่าง, เครื่องมือสายแพทย์, เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

๒. การประชาสัมพันธ์

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับองค์กรภาคประชาชนในการสนับสนุนการบริการสาธารณะของกองทัพบก ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๑.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์กรภาคประชาชนในการสนับสนุนการบริการสาธารณะของกองทัพบก ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้องค์กรภาคประชาชนสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบก และสนับสนุนการบริการสาธารณะของกองทัพบก ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๒ วิธีการ

๒.๒.๑ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภาคประชาชนทราบถึงการสนับสนุนการบริการสาธารณะของกองทัพบก ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๒.๒ เผยแพร่ให้เห็นถึงการดำเนินงานของกองทัพบกในการสนับสนุนการบริการสาธารณะของกองทัพบก ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๒.๓ เชิญชวนองค์กรภาคประชาชนให้ความร่วมมือกับกองทัพบกในการสนับสนุนการบริการสาธารณะ ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ

๒.๓ เครื่องมือ

๒.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น

๒.๓.๓ ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓. การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๑ วัตถุประสงค์

๓.๑.๑ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน ทราบถึงการดำเนินงานของกองทัพบกในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนเห็นคุณค่าและยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติ

๓.๑.๓ เพื่อให้องค์กรภาคประชาชน มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๒ วิธีการ

๓.๒.๑ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้องค์กรภาคประชาชนเห็นถึงการดำเนินงานของกองทัพบกในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๒.๒ จัดกิจกรรมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า รวมทั้งยึดมั่นในอุดมการณ์ชาติ

๓.๒.๓ ขอความร่วมมือ/เชิญชวน ให้องค์กรภาคประชาชนสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติของกองทัพบก

๓.๓ เครื่องมือ

๓.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, อุดมการณ์ของชาติ พ.ศ. ๒๕๒๗, ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นต้น

๓.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ เป็นต้น

๓.๓.๓ ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๔. การปฏิบัติการจิตวิทยา

๔.๑ วัตถุประสงค์

๔.๑.๑ เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

๔.๑.๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชน มีความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และไม่ตกเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

๔.๑.๓ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบก ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

๔.๒ วิธีการ

๔.๒.๑ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ

๔.๒.๒ จัดกิจกรรม/ใช้สื่อต่าง ๆ โน้มน้าวและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และไม่ตกเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ

๔.๒.๓ เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายขององค์กรภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบก ในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ

๔.๓ เครื่องมือ

๔.๓.๑ นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนियมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น

๔.๓.๒ หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ชป.กร. เป็นต้น

๔.๓.๓ ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

บทที่ ๔ การสนับสนุนพลเรือน

ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป

การสนับสนุนพลเรือน เป็นการใช้ทรัพยากรของฝ่ายทหารที่มีความเหมาะสมทั้งคน และเครื่องมือเข้าไปให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนฝ่ายพลเรือนในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในยามปกติ และในสถานการณ์วิกฤต โดยฝ่ายทหารอาจเข้าไปร่วมให้การช่วยเหลือฝ่ายพลเรือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้หลักการสำคัญในการสนับสนุนพลเรือนนั้น ฝ่ายทหารมิใช่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก แต่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภายใต้ขีดความสามารถ และความพร้อมของหน่วย ยกเว้นกรณีฝ่ายพลเรือนไม่สามารถปฏิบัติได้ ฝ่ายทหารจึงเข้าไปดำเนินการรับผิดชอบโดยตรง และส่งมอบงานให้กับฝ่ายพลเรือนรับผิดชอบดำเนินการต่อไปเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

ตอนที่ ๒ การพัฒนาประเทศ

๑. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทัพในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประสิทธิผล

๑.๑.๒. วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒) จัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกองทัพในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓) เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับกองทัพในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑.๓. เครื่องมือ

๑) ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของกองทัพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพระราชดำริ เช่น นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีของกองทัพ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพ เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น เครื่องมือสายช่าง, เครื่องมือสายแพทย์ เป็นต้น

๑.๒ การประชาสัมพันธ์

๑.๒.๑. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกองทัพ
๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๒.๒ วิธีการ

- ๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบก ในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นตัวอย่างการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในหน่วยทหาร
- ๓) เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมของ กองทัพบกในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๒.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหาร ภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์) เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๑.๓.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒) เพื่อให้ตระหนักและยอมรับถึงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กองทัพบกดำเนินการ
- ๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กองทัพบก

๑.๓.๒ วิธีการ

- ๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
- ๒) จัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่กองทัพบกดำเนินการ
- ๓) บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๓.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, วิทยาการ เสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ, ขป.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
- ๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมมือกับกองทัพบกในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

๑.๔.๒ วิธีการ

- ๑) จัดกิจกรรมรณรงค์โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๒) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ๓) ชี้นำ/ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๔.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยามการปฏิบัติการจิตวิทยา พ้น.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พ้น.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วยเช่น สื่อมัลติมีเดีย, เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

๒. การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๒.๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนเห็นถึงบทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๒) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสิทธิภาพของกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงให้เกิดประสิทธิผล

๒.๑.๒ วิธีการ

- ๑) จัดกิจกรรมให้ส่วนราชการและประชาชนเห็นถึงบทบาทและความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก
- ๒) แสดงให้เห็นผลงานของกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓) เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๑.๓ เครื่องมือ

- ๑) ระเบียบ คำสั่ง และนโยบายของกองทัพบกที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐), แผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔), คู่มือแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, สล.พมพ.ทภ.๑ - ๔, รอง ผอ.รมน.จว.(ฝ่ายทหาร) เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น เครื่องมือสายช่าง , เครื่องมือสายแพทย์ เป็นต้น

๒.๒ การประชาสัมพันธ์

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก
- ๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๒.๒ วิธีการ

- ๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นตัวอย่างของการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก
- ๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ กองทัพบก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพบก ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๒.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก ปี ๒๕๖๐, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๒) เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนเกิดความศรัทธากองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง
- ๓) เพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกับกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๓.๒ วิธีการ

- ๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก
- ๒) จัดกิจกรรมให้เกิดความศรัทธาในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก
- ๓) เปิดโอกาสให้ส่วนราชการและประชาชนได้แสดงออกในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงร่วมกับกองทัพบก

๒.๓.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ, ชป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๒.๔.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก

๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมมือกับกองทัพบกในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๒.๔.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมรณรงค์โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก

๒) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก

๓) ชี้นำ/ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย เข้ามาร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพบก

๒.๔.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยามการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ชป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วยเช่น สื่อมัลติมีเดีย, เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

๓. การสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ

๓.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศ

๒) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓) เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศ

๓.๑.๒ วิธีการ

๑) ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศ

๒) จัดกิจกรรมแสดงถึงผลการดำเนินงานของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๓.๑.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นต้น
- ๒) หน่วยงานในส่วนพัฒนาประเทศของกองทัพบก เช่น กข. ,พล.พัฒนา., พัน.ช. เป็นต้น
- ๓) ยุทธโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ ในอัตราของหน่วย เช่น สะพานเครื่องหนูนมัน ,เครื่องทำน้ำประปา ,เครื่องชุดเจาะน้ำบาดาล เป็นต้น

๓.๒ การประชาสัมพันธ์

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาประเทศ
- ๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ
- ๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓.๒.๒ วิธีการ

- ๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบกเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ
- ๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพบกในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- ๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาช่วยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓.๒.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทธโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๓.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา กองทัพบก ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีเป้าหมายเดียวกันกับกองทัพบก ในการพัฒนาประเทศ

๓.๓.๒ วิธีการ

- ๑) สร้างการรับรู้ โดยใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ
- ๒) ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างที่ดี และโดดเด่น ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศของกองทัพบก
- ๓) เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓.๓.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, แนวสอนการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ชป.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นต้น
- ๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๓.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๓.๔.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายร่วมมือกับกองทัพบกในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

๓.๔.๒ วิธีการ

- ๑) ใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๒) ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ๓) ชี้นำ/ชักจูงให้แกนนำกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนกองทัพบกในการพัฒนาประเทศ

๓.๔.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนียมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ชป.กร. และ อส.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, โปสเตอร์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

ตอนที่ ๓ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๑. ชั้นเตรียมการ

๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยุทธโศปกรณ์ แผนงาน และการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก

๑.๑.๒ วิธีการ

๑) จัดให้มีการฝึกอบรมกำลังพล และการฝึกพร้อม รวมถึงการเตรียมแผนงาน และเตรียมเครื่องมือยุทธโศปกรณ์ให้พร้อมกับการใช้งานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก

๒) จัดกิจกรรมการซักซ้อมในการเตรียมความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓) เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก

๑.๑.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘, แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก (ADAT) ชุดประเมินภัยพิบัติ (UDAT), กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กข., กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พล.พัฒนา เป็นต้น

๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตรของหน่วย เช่น รถคริวสนาม, เครื่องมือช่างทั่วไป, เรือท้องแบน และรถยนต์บรรทุกประเภทต่าง ๆ เป็นต้น

๑.๒ การประชาสัมพันธ์

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ทันต่อสถานการณ์

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๑.๒.๒ วิธีการ

๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพบกในขั้นการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนช่วยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานของกองทัพบกในขั้นเตรียมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๑.๒.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร.

เป็นต้น

๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๑.๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงความมุ่งมั่น และความเสียสละในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุน ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๑.๓.๒ วิธีการ

๑) ใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ สร้างการรับรู้ เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเสียสละของ กองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ใช้กิจกรรม/สื่อต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ของกองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) ขอความร่วมมือ/เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๑.๓.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ และการช่วยเหลือประชาชน เช่น แผนบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กข. พล.พัฒนา กองกิจการ พลเรือน, ร้อย.รณรงค์ พัน.ปจว., ขป.กร. , วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เป็นต้น

๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญและภารกิจของกองทัพบกในการ เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกในการเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนในการเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๑.๔.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญ ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) ชี้นำ/ชักจูงให้แกนนำกลุ่มเป้าหมาย ให้การสนับสนุนในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๑.๔.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ขบ.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรรม/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, โปสเตอร์, สื่อออนไลน์, เครื่องมือกระจายเสียง เป็นต้น

๒. ชั้นการบรรเทาภัยพิบัติ

๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๒.๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ประสบภัยพิบัติเชื่อมั่นในศักยภาพการบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพบก

๓) เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒.๑.๒ วิธีการ

๑) เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ให้หน่วยดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย
๒) หน่วยดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

๓) ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒.๑.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘, แผนบรรเทาสาธารณภัยกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ชุดประเมินภัยพิบัติกองทัพบก (ADAT) ชุดประเมินภัยพิบัติ (UDAT), กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พล.พัฒนา และ พัน.มทบ. เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรรม/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น รถครัวสนาม, เครื่องมือช่างทั่วไป, เรือท้องแบน และรถยนต์บรรทุกทุกขนาดต่างๆ เป็นต้น

๒.๒ การประชาสัมพันธ์

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒.๒.๒ วิธีการ

๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของ กองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติของกองทัพบก

๒.๒.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของ กองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของ กองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญของความ ร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเชื่อมั่น และศรัทธา กองทัพบก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน บูรณาการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับกองทัพบก

๒.๓.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ประสบความสำเร็จ และประชาชนพึงพอใจ

๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒.๓.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, แนวสอนการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รร.กร.ท.บ. แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ชป.กร. และ อส.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๒.๔.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญและภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- ๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๒.๔.๒ วิธีการ

- ๑) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ทบ.
- ๒) ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ ทบ.
- ๓) ชี้นำ/ชักจูงให้แกนนำกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

๒.๔.๓ เครื่องมือ

- ๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนियมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๕๐, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.ทบ. แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น
- ๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ชป.กร. และ อส.กร. เป็นต้น
- ๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๓. ชั้นการฟื้นฟู

๓.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๓.๑.๑ วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
- ๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ประสบภัยพิบัติเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟู
- ๓) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการช่วยเหลือฟื้นฟู

๓.๑.๒ วิธีการ

- ๑) สนับสนุนการช่วยเหลือฟื้นฟู ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
- ๒) สนับสนุนการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ
- ๓) บูรณาการให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือกับกองทัพบก ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๑.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยของ กองทัพบก เช่น พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘, แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กข., กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย พล.พัฒนา และกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น รถครัวสนาม, เครื่องมือช่างทั่วไป, เรือท้องแบน, รถยนต์บรรทุกขนาดต่าง ๆ และช่างเครื่องมือหนักของกองร้อยเฉพาะกิจ เป็นต้น

๓.๒ การประชาสัมพันธ์

๓.๒.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๒.๒ วิธีการ

๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทัพบกในการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๒.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อบริหารภาพลักษณ์ของ กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๓.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๓.๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญของการ ร่วมมือกันในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเชื่อในศักยภาพ ของกองทัพบก ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติร่วมกับกองทัพบก

๓.๓.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรม ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๒) แสดงให้เห็นถึงผลงานความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติที่ผ่านมา

๓) เสริมสร้างจิตสำนึกให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้พร้อมมีส่วนร่วมกับกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๓.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, แนวสอนการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รร.กร.กร.ทบ. แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๓.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๓.๔.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและเชื่อมั่นในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมกับกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๔.๒ วิธีการ

๑) ธารงศ์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๒) โนมิน่าว และจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติของกองทัพบก

๓) ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนกองทัพบกในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ

๓.๔.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.กร.ทบ. แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

ตอนที่ ๔ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

๑. การสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามระบบบังคับบำบัด

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูและครอบครัว ยอมรับการดำเนินงานของกองทัพบก ในกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามระบบบังคับบำบัด

๓) เพื่อบูรณาการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

๑.๑.๒ วิธีการ

๑) จัดการประชุมผู้บริหารศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

๒) จัดการเพิ่มพูนความรู้และเสริมทักษะความชำนาญให้แก่ครูฝึกศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๑.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพบก เช่น พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕, คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว กรมคุมประพฤติ และคู่มือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด PMK MODEL กรมแพทย์ทหารบก

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก, กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องแต่งกาย

๑.๒ การประชาสัมพันธ์

๑.๒.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบก ในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกเกี่ยวกับการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๒.๒ วิธีการ

๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบกในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพบกในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก ในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๒.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ชป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์ใบเสนอ, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๑.๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพบก

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเชื่อในศักยภาพของกองทัพบก ในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมกับกองทัพบก ในการสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๓.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพบก

๒) แสดงให้เห็นถึงผลงานความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) เสริมสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพบก

๑.๓.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, แนวสอนการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รร.กร.ทบ. เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองกิจการพลเรือน, ชป.กร. และ อส.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เป็นต้น

๓) ยุทโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๑.๔.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญและภารกิจของกองทัพบกในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบกในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๔.๒ วิธีการ

๑) รมรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๒) ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญของการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๓) ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนกองทัพพบกในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑.๔.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการจิตวิทยา พ้น.ปจว. พ.ศ. ๒๕๕๐, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพพบก เช่น ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองกิจการพลเรือน, พ้น.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโธปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒. การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๒.๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของรัฐบาล ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงประสิทธิภาพของกองทัพพบกในการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

(๓) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพพบกกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๑.๒ วิธีการ

๑) สนับสนุนการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดตามแผนบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

๒) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างรวดเร็ว ประสานสอดคล้อง ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ

๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดความร่วมมือกับกองทัพพบก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๑.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘, คู่มือทหารด้านภัยโควิด - ๑๙ เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น พบ., วศ.ทบ., รพ.สังกัด ทบ., พ้น.สร.พล. และ ขป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรรม/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น อุปกรณ์สายแพทย์, ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE), เครื่องฉีดพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

๒.๒ การประชาสัมพันธ์

๒.๒.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบกเกี่ยวกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๒.๒ วิธีการ

๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครื่องมือประชาสัมพันธ์ให้รับรู้การดำเนินงานของกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒) ประชาสัมพันธ์ให้เห็นประสิทธิภาพของกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกองทัพบก

๒.๒.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เช่น แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๒, แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐ ,คู่มือทหารต้านภัยโควิด-๑๙ ระดับบุคคลและระดับหน่วย เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น ททบ., สทบ., ศปส.ทบ., ขป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโศภกรรม/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น จอ LED ประชาสัมพันธ์, สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ของหน่วย, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์), เครื่องพิมพ์โปสเตอร์, เครื่องกระจายเสียง เป็นต้น

๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๒.๓.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกัน ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีอุดมการณ์ร่วมกับกองทัพบก ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๓) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมกับกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๓.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดกับกองทัพบก

๒) ชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างการบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ที่ประสบความสำเร็จ และประชาชนพึงพอใจ

๓) เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒.๓.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เช่น คู่มืออุดมการณ์กำลังพลกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๑, แนวสอนการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, ขป.กร., วิทยาการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เป็นต้น

๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๒.๔.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญและภารกิจของกองทัพบก ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพบก ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด

๓) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกองทัพบก

๒.๔.๒ วิธีการ

๑) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกองทัพบก

๒) จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกองทัพบก

๓) ชี้นำ/ชักจูงให้แกนนำกลุ่มเป้าหมาย ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกองทัพบก

๒.๔.๓ เครื่องมือ

๑) นโยบาย ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น คู่มือราชการสนามว่าด้วยหลักนियมการปฏิบัติการจิตวิทยา พัน.ปจว. พ.ศ. ๒๕๔๓, แนวสอนการปฏิบัติการจิตวิทยา รร.กร.กร.ทบ. เป็นต้น

๒) หน่วยในสายงานกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น กองกิจการพลเรือน, พัน.ปจว., ขป.กร. เป็นต้น

๓) ยุทธโศปกรณ์/สิ่งอุปกรณ์ในอัตราของหน่วย เช่น สื่อมัลติมีเดีย, อินโฟกราฟิก, สื่อออนไลน์ เป็นต้น

บทที่ ๕ การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร

ตอนที่ ๑ กล่าวทั่วไป การปฏิบัติการทางทหารในภารกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งการใช้กำลังทหารเข้าปฏิบัติการกิจ จะต้องมีความชอบธรรม ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทั้งภายในประเทศและประชาคมโลก ทั้งนี้งานกิจการพลเรือนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ และการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงให้เกื้อกูลต่อการปฏิบัติและการใช้กำลังประชาชน จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากการใช้ทรัพยากรของฝ่ายพลเรือนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งจะทำให้งานกิจการพลเรือนในการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ตอนที่ ๒ การสนับสนุนการป้องกันประเทศ กองทัพบกมีหน้าที่หลักในการดำรงรักษาอิสระภาพอธิปไตยของชาติ โดยยึดถือหลักนิยมการรบรวมของกองทัพไทย ในการสนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธการและการข่าว ซึ่งงานการปฏิบัติการกิจการพลเรือนจะกระทำเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารโดยตรงในการลดภาระของหน่วยที่จะต้องประสบปัญหาภัยกับประชาชนในพื้นที่การรบ และใช้ประโยชน์จากประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร ซึ่งประกอบด้วย การป้องกันการกีดขวางการยุทธ การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการใช้กำลังประชาชน และการควบคุมและการใช้ทรัพยากรพลเรือน ตามแผนการป้องกันประเทศ ทั้งในขั้นปกติขั้นต่อบได้ และขั้นป้องกันประเทศ

๒.๑ ขั้นปกติ เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่และการแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ฝกร.ศปก.ทบ.) สนับสนุนการปฏิบัติทางด้านยุทธการและการข่าวดังนี้

๒.๑.๑ ขั้นวางกำลัง

๒.๑.๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ โดยการฝึกอบรม/ฝึกซ้อมกำลังประชาชน ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน เพื่อปฏิบัติตามแนวทางด้านกิจการพลเรือน ตามแผนป้องกันชายแดนประจำปี ได้แก่ การพัฒนากำลังประชาชนให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร การวางแผน ประสานงาน และการดำเนินการต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ และผู้อพยพ

๒.๑.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติการทางทหารในขั้นวางกำลังให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

๒.๑.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการมีความรักความสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ และมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ดำเนินการอบรม บรรยาย เผยแพร่สื่อ และ/หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี

๒.๑.๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อพิสูจน์วิเคราะห์ท่าที ทศนคติของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ปฏิบัติการ ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของฝ่ายเรา โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยา ด้าน กร. พบปะ พูดคุย รวบรวมข้อมูลทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ต่อต้านให้หันมาสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายเรา

๒.๑.๒ ขั้นการผลักดัน เมื่อมีการปะทะด้วยกำลังเฉพาะบริเวณ และสถานการณ์เริ่มบานปลาย จนกองกำลังป้องกันชายแดนไม่สามารถต้านทานไว้ได้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศปก.ทก.) จะใช้กำลังจากกองร้อย (ร./ม./ป.) เตรียมพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (ศปก.ทก.) รวมทั้ง ร้อย.รพศ. และ ร้อย.จจ. (นสศ.) เข้าคลี่คลายสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยต่อไป

๒.๑.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางด้านกิจการพลเรือน ตามแผนป้องกันชายแดนประจำปี การพัฒนากำลังประชาชนให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร การวางแผน และประสานงาน ในเรื่องการอพยพประชาชน การดำเนินการต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ เพื่อมิให้เกิดขบวนการปฏิบัติของฝ่ายเรา รวมทั้งนำศักยภาพของฝ่ายพลเรือนมาสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยกลยุทธ์

๒.๑.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติการทางทหารในขั้นการผลักดัน ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

๒.๑.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการเกิดความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์ร่วมต่อแนวทางการปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์ บรรยาย อบรม และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดอุดมการณ์ความรักและหวงแหนประเทศชาติ

๒.๑.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการทางทหารในขั้นการผลักดันและทำลายขวัญกำลังใจฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เกิดต่อต้านและหันมาสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายเรา โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. ด้วยการพบปะกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติของฝ่ายเรา

๒.๒ ขั้นตอบโต้ เมื่อสถานการณ์บานปลาย และมีการประกาศ วัน ต. โดย ศบท.) ศปก.ทบ. จะสั่งใช้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ. และ/หรือ กรม ร./ม. ฉก.ทก. และ/หรือ กองหนุนของ ทบ. (พล.ร.๙ และ พล.ร.๑๕) เข้าสกัดกั้นการรุกรานของฝ่ายตรงข้าม

๒.๒.๑ ขั้นเตรียมการ

๒.๒.๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยดำเนินกลยุทธ์เพื่อเตรียมการตอบโต้ ด้วยการใช้ศักยภาพของเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน และกำลังประชาชนเข้ามาสนับสนุนการเตรียมการตอบโต้ รวมทั้งเตรียมดำเนินการต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ และผู้อพยพภัยในพื้นที่ตามแผน

๒.๒.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติการทางทหารในขั้นเตรียมการตอบโต้ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานสื่อ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของสื่อ

๒.๒.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในขั้นเตรียมการตอบโต้ ให้มีความเสียสละและมีส่วนร่วมในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์ บรรยาย อบรม เสวนา และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

๒.๒.๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจ โน้มน้าว ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปฏิบัติในการเตรียมการตอบโต้ โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยา ด้าน กร. พบปะสร้างความเข้าใจและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาให้ยอมรับความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการป้องกันประเทศ

๒.๒.๒ ชั้นตอบโต้

๒.๒.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติในชั้นตอบโต้ โดยใช้เครือข่ายด้านกิจการพลเรือน และกำลังประชาชน รวมทั้งการจัดระเบียบ การกำหนดมาตรการควบคุม และอำนวยความสะดวกต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบและผู้อพยพไม่ให้เกิดขบวนการปฏิบัติการทางทหาร

๒.๒.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตอบโต้ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางทหาร โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ ชี้แจง และ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

๒.๒.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อปลูกเร้าให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึก ในการเสียสละต่อส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในชั้นปฏิบัติการตอบโต้ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ด้วยการรณรงค์และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง

๒.๒.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายไม่ให้อำนาจหรือขัดขวางการปฏิบัติการตอบโต้ ตลอดจนให้การสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายเรา โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยา ด้าน กร. พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติการตอบโต้ของฝ่ายเราในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

๒.๓ ชั้นป้องกันประเทศ เมื่อการขยายตัวของภัยคุกคามลุกลามออกไปจนถึงขั้นเกิดสงครามตามแผนป้องกันประเทศในชั้นป้องกันประเทศ ในสถานการณ์สงครามโดยใช้กำลังเต็มขนาดของกองทัพบก เข้าปฏิบัติการในกรอบของการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย โดยศปก.ทบ. ส่งมอบ กกล.ฉก.ร่วม ทภ.๑ – ๔ และกองหนุนของ ทบ. ชั้นควบคุมทางยุทธการกับ ศบท. โดยการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร และการสนับสนุนการฝ่ายพลเรือน

๒.๓.๑ ชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๑ เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่ วัน ป. สิ้นสุดเมื่อ กำลังระลอกแรกของฝ่ายตรงข้ามหมดขีดความสามารถในการรุก โดยการยับยั้งและทำลายกำลังข้าศึกระลอกแรกไม่ให้เกิดการรุกต่อไปได้

๒.๓.๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๑ ด้วยการให้เครือข่ายด้านกิจการพลเรือน และกำลังประชาชนมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง รวมทั้งปฏิบัติตามแผน มาตรการควบคุม และการช่วยเหลือต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ และผู้อพยพอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักเพื่อมนุษยธรรม เพื่อไม่ให้เกิดขบวนการปฏิบัติทางทหาร

๒.๓.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติการทางทหารในชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๑ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเข้าทำข่าวไม่ให้เกิดขบวนการปฏิบัติ

๒.๓.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารขึ้นการเอาชนะกำลังระลอกที่ ๑ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ด้วยการรณรงค์จัดกิจกรรมในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร และลดการกีดขวางการปฏิบัติของฝ่ายเรา

๒.๓.๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ร่วมกันสนับสนุนและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเราในชั้นการเอาชนะกำลังระลอกที่ ๑ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการพบปะ ชี้แจงข้อเท็จจริง และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสียหายจากการสูญเสียอธิปไตยที่เกิดจากการปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม

๒.๓.๒ ชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๒ เริ่มปฏิบัติ ตั้งแต่ กำลังระลอกแรกของฝ่ายตรงข้ามหมดขีดความสามารถในการรุก สิ้นสุดเมื่อ กำลังระลอกสองของฝ่ายตรงข้ามหมดขีดความสามารถในการรุก

๒.๓.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๒ ด้วยการใช้อำนาจด้านกิจการพลเรือน กำลังประชาชน และระดมทรัพยากรต่าง ๆ ของภาคพลเรือนมาสนับสนุนการใช้ประโยชน์การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง รวมทั้งปฏิบัติตามแผน มาตรการควบคุม และการช่วยเหลือต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ และผู้อพยพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติทางทหาร

๒.๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติการทางทหารในชั้นเอาชนะกำลังระลอกที่ ๒ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงความจำเป็นที่ต้องใช้กำลังทหาร โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ และ ชี้แจง ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในการเข้าทำข่าวไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติ

๒.๓.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อดำรงความรัก ความสามัคคี และความเสียสละของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารขึ้นการเอาชนะกำลังระลอกที่ ๒ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ด้วยการจัดกิจกรรมรวมพลังทุกภาคส่วน และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายเรา

๒.๓.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มเป้าหมายให้ยังคงร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายเราในชั้นการเอาชนะกำลังระลอกที่ ๒ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือด้วยการเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมาย

๒.๓.๒ ชั้นการสถาปนาพื้นที่ เริ่มปฏิบัติ เมื่อกำลังระลอกสองของฝ่ายตรงข้ามหมดขีดความสามารถในการรุก กกล.ฉก.ร่วม ทก.๑ – ๔ ผลักดันกำลังเข้าศึกส่วนที่เหลือ สิ้นสุดเมื่อ ทำการสถาปนาที่มั่นตั้งรับในเขตเรียบบริเวณ

๒.๓.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในการสถาปนาพื้นที่ ด้วยการใช้อำนาจด้านกิจการพลเรือน และกำลังประชาชน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางทหารอย่างเหมาะสม ประกอบกับการควบคุมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ รวมทั้งการฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

๒.๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติการทางทหารในการสถาปนาพื้นที่ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการฟื้นฟูบูรณะภายหลังเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่ และ ชี้แจง ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน

๒.๓.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ มีความเสียสละที่จะร่วมพัฒนาพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติ ด้วยการรณรงค์กับภาคส่วนต่าง ๆ เผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ

๒.๓.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการสถาปนาพื้นที่ โดยการใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. พบปะ จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพื้นที่การสู้รบ

๒.๔ การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน จึงควรมีการดำเนินการในส่วนงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเท สำหรับการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน ที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

๒.๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการสนับสนุนการปฏิบัติในการสกัดกั้นยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน รวมถึงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๒.๔.๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม การแจ้งเตือนข่าวสารภาคประชาชน

๒.๔.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. ในการเผยแพร่และชี้แจง ตลอดจนจัดการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของกองทัพบกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน

๒.๔.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีความผูกพันกับชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากยาเสพติด ตลอดจนมีอุดมการณ์ที่จะร่วมมือหาหนทางป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์ อบรม และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๔.๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวและชี้แนะต่อกลุ่มเป้าหมายให้ยอมรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และหันมาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายของขบวนการค้ายาเสพติด โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการพบปะ พูดคุย เสวนา

ประชุมกลุ่มย่อยและเผยแพร่สื่อด้าน ปจว. ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

๒.๔.๒ การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เช่น อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สินค้าหนีภาษี สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

๒.๔.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน ด้วยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน การกำหนดมาตรการป้องกัน การสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า การเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นของด่านตรวจความมั่นคงและช่องทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

๒.๔.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

๒.๔.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ในการรณรงค์ อบรม เผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย

๒.๔.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ให้เลิกหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย พบปะ พูดคุย และใช้สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงผลกระทบและความเสียหายในการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย

๒.๔.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหามนุษย์การค้าและสิ่งแหวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขการมนุษย์การค้าและสิ่งแหวดล้อม ทั้งที่เกิดจากการตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแหวดล้อมในทุกมิติ

๒.๔.๓.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแหวดล้อม โดยใช้เครือข่ายด้านกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการประสานกับส่วนราชการในการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแหวดล้อม เพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแหวดล้อมในพื้นที่ชายแดน

๒.๔.๓.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามนุษย์การค้าและสิ่งแหวดล้อมตามแนวชายแดน ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามนุษย์การค้าและสิ่งแหวดล้อมตามแนวชายแดน

๒.๔.๓.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่มีความรักและหวงแหน ร่วมกันหามาตรการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแหวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ดำเนินการบรรยาย อบรม และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๓.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาต้าน กร. ด้วยการจัดเสวนากลุ่มย่อย พบปะ สร้างความเข้าใจและเผยแพร่สื่อที่ชี้ให้เห็นถึงภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้กับส่วนรวมจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๔.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน

๒.๔.๔.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อสนับสนุนรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ โดยประสานส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกัน การสกัดกั้นอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างประเทศ ทำการจัดเก็บประวัติแรงงานที่ถูกจับกุม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๒.๔.๔.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ต้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ

๒.๔.๔.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อให้กลุ่มแรงงานต่างประเทศ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีความรัก ความเข้าใจ และเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ต้าน กร. จัดกิจกรรมอบรมและบรรยายในสถานที่ประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ที่กลุ่มแรงงานต่างประเทศเข้ามาทำงานและพักอาศัย รวมทั้งเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาแสดงออกถึงความเป็นมิตรและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยเปรียบเสมือนประเทศของตนเอง

๒.๔.๔.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงที่เกิดจากการกระทำผิดของแรงงานต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาต้าน กร. ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย พบปะ สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำแรงงาน และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงภัยอันตรายจากการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ

ตอนที่ ๓ การสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ

๓.๑ การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติเป็นแนวทางในการดำเนินการ

๓.๑.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อมีส่วนช่วยในการสนับสนุนรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้เครือข่ายด้านกิจการพลเรือนประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน, การประปาส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมทางหลวงชนบท, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), จังหวัด, อำเภอ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ตลอดจนการใช้ศักยภาพด้านงบประมาณ บูรณาการของจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิผลและเอื้อต่อการปฏิบัติทางทหารต่อไป

๓.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๓.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ มีความเสียสละต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสริมความมั่นคงร่วมกัน โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์ บรรยาย ทำความเข้าใจ และเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ อุดมการณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดการร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่เสริมความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

๓.๑.๔ การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ท้าที่ ทศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ให้อยอมรับและสนับสนุนตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติภารกิจจิตวิทยาด้าน กร. ด้วยการจัดการประชุมกลุ่มย่อย พบปะ แลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงผลดีและประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคง

๓.๒ การแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ จึงควรมีการดำเนินการในส่วนงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ สำหรับการแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

๓.๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการสนับสนุนการปฏิบัติในการสกัดกั้นยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ภายในประเทศ รวมถึงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๓.๒.๑.๑ การปฏิบัติภารกิจการพลเรือน เพื่อมีส่วนช่วยในการสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งหมายในเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติดของหมู่บ้านชุมชน โดยการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันธัญญารักษ์ ส่วนราชการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนข่าวสารภาคประชาชน

๓.๒.๑.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง และการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ตลอดจนใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

๓.๒.๑.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการหาหนทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์

ด้าน กร. รณรงค์ อบรม บรรยาย และเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจในการหาหนทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง

๓.๒.๑.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวชี้แจงกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายของขบวนการค้ายาเสพติด โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการพบปะ พูดคุย เสวนา ประชุมกลุ่มย่อยและเผยแพร่สื่อด้าน ปจว. ที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงโทษภัย ความเสียหายที่จะเกิดต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม

๓.๒.๒ การลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายภายในประเทศ เช่น อาวุธ ยุทโธปกรณ์ สินค้าหนีภาษี สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

๓.๒.๒.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อมีส่วนร่วมช่วยในการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายภายในประเทศ โดยมุ่งหมายกดดันให้ผู้กระทำผิดไม่สามารถลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่สามารถกระทำได้โดยสะดวก ด้วยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจในท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน ในการกำหนดมาตรการป้องกัน การเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นของด่านตรวจความมั่นคง และการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๓.๒.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมาย

๓.๒.๒.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึก ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ในการรณรงค์ อบรม และ/หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ เผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมาย

๓.๒.๒.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสังเกตผู้พฤติกรรมและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดค้าสิ่งผิดกฎหมายเขตภายในประเทศ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อยพบปะ พูดคุย และใช้สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นถึงภัยความเสียหายและผลกระทบการค้าสิ่งผิดกฎหมายต่อประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของชาติ

๓.๒.๓ การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ และความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

๓.๒.๓.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน ให้การสนับสนุนรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้อำนาจด้านกิจการพลเรือนแจ้งเตือนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ และความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จังหวัด อำเภอบึงสามพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น ในการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตนเอง และวางแผนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติ

๓.๒.๓.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทางที่มีอยู่ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒.๓.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน มีความรักและหวงแหน ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ดำเนินการบรรยาย อบรม และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงเผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒.๓.๔ การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ท่าที ทศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นถึงความเสียหายจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา ด้าน กร. ด้วยการจัดเสวนากลุ่มย่อย พบปะ สร้างความเข้าใจและเผยแพร่สื่อที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๒.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายในพื้นที่ภายในประเทศ

๓.๒.๔.๑ การปฏิบัติภารกิจพลเรือน เพื่อมีส่วนช่วยในการสนับสนุนรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย โดยประสานส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านกิจการพลเรือน เป็นต้น กำหนดมาตรการป้องกัน การสกัดกั้นอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างประเทศ จัดเก็บประวัติแรงงานที่ถูกจับกุม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๓.๒.๔.๒ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ ให้กับประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ในการเผยแพร่ ชี้แจง ตลอดจนการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ และใช้สื่อทุกช่องทาง นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างประเทศ

๓.๒.๔.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่รัฐ และกลุ่มองค์กร ภาคเอกชน มีความเสียสละ เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการใช้แรงงานต่างประเทศผิดกฎหมาย โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. จัดการอบรม และบรรยาย และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งเผยแพร่สื่อ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลดีในการใช้แรงงานต่างประเทศที่ถูกต้อง

๓.๒.๔.๔ การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา เพื่อปรับเปลี่ยนท่าที ทศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนร่วมแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา ด้าน กร. ด้วยการจัดประชุมกลุ่มย่อย พบปะ สร้างความเข้าใจกลุ่มผู้นำแรงงาน และ

เผยแพร่อ้อมที่มีเนื้อหาสร้างความเข้าใจการ แสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรม ความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ตอนที่ ๔ การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย การจลาจล และความไม่สงบสุข ซึ่งทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยกำหนดให้ภารกิจดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของกำลังของฝ่ายบ้านเมือง บทบาทของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบ และกำลังของฝ่ายบ้านเมืองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐบาลอาจประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการประกาศกฎอัยการศึก ตามความรุนแรงของสถานการณ์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายทหารเข้าควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งกองทัพบกจะต้องเตรียมการปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อความพร้อมในดำเนินการต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบสุข สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคี ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งจะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยดำเนินการด้านกิจการพลเรือนในทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ในการยับยั้งการก่อความไม่สงบและให้ประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้

๔.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๔.๑.๑ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหมายในการเตรียมแผนปฏิบัติการ พร้อมสนับสนุนกลุ่มมวลชนในการแก้ไขสถานการณ์ในโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ อาทิ ชุดแพทย์เคลื่อนที่

๔.๑.๒ จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ เพื่อบริหารจัดการด้านกิจการพลเรือน กำหนดมาตรการแก้ไขสถานการณ์ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน ข้อเรียกร้อง และเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ แล้วสรุปนำเรียนให้รัฐบาลทราบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเจรจา เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

๔.๑.๓ จัดตั้ง ศูนย์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา เยียวยา ความเสียหายหลังจากเหตุการณ์ไม่สงบ โดยมุ่งเสริมสร้างความสมานฉันท์ ด้วยการช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่เลือกฝักฝ่าย ช่อมแซมสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานให้ผู้ได้รับผลกระทบ ให้สามารถดำเนินชีวิตปกติได้โดยเร็ว สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การใช้การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน

๔.๒ การประชาสัมพันธ์

๔.๒.๑ จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งห้องติดตามข่าวสาร เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงต่อประเด็นข่าวสารต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ประสานสื่อ (IOC) โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อประสานขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทั้งในเครือข่าย ทบ. และ นอกเครือข่าย ทบ. ในการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งเนื้อหาและภาพข่าวตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดตั้งห้องแถลงข่าว เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญต่าง ๆ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจโดยใช้ ททบ. เป็นแม่ข่าย จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อบุคคล ในการให้ข้อมูลข่าวสาร กับประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุม ตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๒.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และชี้แจงเพื่อขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมให้รับทราบกฎหมาย/ข้อห้าม/ข้อบังคับ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมตามหลักสากล รวมถึงแนวทางปฏิบัติการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง และ ยุติแนวความคิดในการเข้าร่วมการชุมนุม ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและหลีกเลี่ยงการสร้างควมวุ่นวายหรือการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ชุมชนเมือง และดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และชี้แจงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนชี้แจงถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการจัดกำลังทหาร ตำรวจ ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพสงบเรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องความรัก ความสามัคคี และขอความร่วมมือประชาชนให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส เพื่อนำประเทศไปสู่ความสงบสุขให้เร็วที่สุด โดยใช้สื่อในเครือข่าย ทบ. และ นอกเครือข่าย ทบ. อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ สื่ออื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

๔.๒.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนและกลุ่มผู้ชุมนุมรับทราบผลกระทบที่ได้รับภายหลังจากการชุมนุมได้ยุติลง การเรียกร้องความปรองดอง สมานฉันท์ และ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเยียวยาฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของทางราชการ

๔.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๔.๓.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกเสียสละ มีความรัก ความสามัคคี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ด้วยการจัดการอบรมบรรยายประกอบสื่อ การแสดงดนตรี การเดินรณรงค์ และการแสดงพลังของกลุ่มพลังมวลชน การเปิดบทเพลงส่งเสริมความรักชาติ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชา และ/หรือ การเผยแพร่สื่อและกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

๔.๓.๒ กระตุ้นจิตสำนึกกลุ่มผู้ชุมนุม ผู้ที่อาจมีแนวโน้มเข้าร่วมชุมนุมและผู้ให้การสนับสนุนให้เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นหลัก รวมถึงปลูกจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีให้กับประชาชนโดยทั่วไป และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีร่วมกัน โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. เผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติและผลเสียในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการก่อความไม่สงบ

๔.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของคนในชาติทุกฝ่ายที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติโดยรวม โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์ และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศต่อไป

๔.๔ การปฏิบัติภารกิจจิตวิทยา

๔.๔.๑ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. เป็นเครื่องมือ ด้วยการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมรับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น

๔.๔.๒ ดำเนินการสร้าง ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้อง โดยชี้ให้เห็นถึงความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด โดยใช้เครือข่ายด้านปฏิบัติการจิตวิทยา ด้าน กร. พบปะกลุ่มย่อยแกนนำผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเจรจา แลกเปลี่ยนทัศนคติ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ นักวิชาการ กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผู้ชุมนุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ

๔.๔.๓ ดำเนินการเสริมสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการก่อความไม่สงบให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอดจนให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยใช้เครือข่ายปฏิบัติการจิตวิทยาต้าน กร. และเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ การขอบคุณทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาทำให้เกิดความสงบสุขของบ้านเมือง

ตอนที่ ๕ การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารนอกเหนือสงคราม เป็นการใช้กำลังตามสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามช่วงเวลาที่มีปัญหาวิกฤติทั้งภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในบทบาทการสนับสนุนส่วนราชการอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยมีงานด้านต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ งานด้านความมั่นคงเฉพาะ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงาน การปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติ การแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในส่วนของงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤติ เช่น การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน และการฝึกการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤติ และยังมีงานการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ รวมถึงการเตรียมกำลังสนับสนุนภารกิจสหประชาชาติ ร้อย.รพท., ร้อย.ช, รพ.สนาม เป็นต้น การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนก็ต้องมีความพร้อมที่ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติการของกองทัพกับต่อสถานการณ์นั้น ๆ สำเร็จโดยสมบูรณ์ มีความชอบธรรมในการปฏิบัติการ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในห้วงที่ผ่านมา มีภารกิจที่สำคัญของกองทัพที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถนำมากล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ สำหรับงานกิจการพลเรือนในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ บทบาทของทหารในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ขึ้นอยู่กับภัยคุกคาม สถานภาพความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์กรพลเรือนและองค์กรเอกชน ชาติประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้หน่วยทหารจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้ภาพรวมของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพมีความน่าเชื่อถือ อันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบรรลุภารกิจในความพยายามทางการทูตและการบรรลุข้อตกลงทางการเมืองตลอดจนเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม อันเป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ จากการที่กองทัพได้เคยส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายๆประเทศที่ผ่านมา โดยในส่วนของเตรียมการ เริ่มตั้งแต่การฝึกเตรียมการ ณ ที่ตั้งปกติ การศึกษาข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ การศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดเตรียมทีมเฉพาะกิจประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน การฝึกกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้หลายภารกิจในเวลาเดียวกัน รวมถึงการจัดหาล่ามท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในส่วนของการปฏิบัติการ ดำเนินการโดยจัดชุดปฏิบัติการพลเรือนเข้าพบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ และให้รับทราบในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของหน่วย การสำรวจและสืบสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การสื่อสารและการคมนาคม สำหรับนำมาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อไป รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วยและพื้นที่ปฏิบัติการ การดำเนินการชุมชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับนานาชาติ และในประเทศไทย การปฏิบัติการจิตวิทยา การประเมินผลและการส่งมอบภารกิจ เป็นต้น ในส่วนของงานกิจการพลเรือนได้มีการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน มีขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังนี้

๕.๑ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๕.๑.๑ การเตรียมการด้านกำลังพลในระดับบุคคล โดยจัดนายทหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสายงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อรักษาสันติภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจการและการเตรียมการด้านกำลังพลในระดับหน่วย ได้แก่ จัดกำลังพลทีมข่าวภาคสนาม, จัดกำลังพลชุดวิทยากรเกษตรทฤษฎีใหม่, จัดเตรียมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงาน ในภารกิจรักษาสันติภาพจาก UN, รัฐบาลไทย, กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก รวมทั้งเตรียมสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อรักษาสันติภาพ อีกทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายในงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อรักษาสันติภาพ โดยกลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย รัฐบาลไทย, กองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนไทย และกลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย ประชาชนของประเทศที่ไปปฏิบัติการกิจ, รัฐบาล, กองกำลังของรัฐบาล, กำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาล, หน่วยงานใน UN และ NGO ต่าง ๆ

๕.๑.๒ การดำเนินงานตามแผนงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อรักษาสันติภาพ โดยมีการปฏิบัติงานร่วม ทหาร-พลเรือน (Civil-Military Coordination : CIMIC) ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในภารกิจรักษาสันติภาพ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานร่วมกับ จนท. UN เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการก่อให้เกิดสันติภาพในประเทศที่ไปปฏิบัติการกิจ, การสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ของ UN ตามที่ได้รับทราบร้องขอ, การสนับสนุนให้กลุ่มขัดแย้งต่าง ๆ ให้เข้าสู่กระบวนการเจรจา ทั้งนี้กิจกรรมสนับสนุนแผนงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อรักษาสันติภาพ ได้แก่ การพบปะเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่

๕.๑.๓ มุ่งหมายให้สนับสนุนการปฏิบัติการของกองกำลังรักษาสันติภาพ, การช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส, การสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงออกเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพ, การแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีร่วมกับประชาชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ UN, การน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาช่วยเหลือประชาชน เช่น การเปิดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการอบรมการก่อสร้างบ้านจากอิฐดิน, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงถนน การขุดเจาะน้ำบาดาล, การสนับสนุน UN NGO จนท.ท้องถิ่นในการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชน

๕.๒ การประชาสัมพันธ์

๕.๒.๑ ประสานสำนักข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือสงคราม โดยชี้แจงให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจรักษาสันติภาพของ UN รัฐบาลไทย กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนนำเสนอให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพและประเทศไทย ในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

๕.๒.๒ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในเครือข่าย ทบ. และ นอกเครือข่าย ทบ. ทุกช่องทาง โดยจัดให้มีการแปลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารให้เป็นภาษาสากลและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ ได้แก่ เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ช่างภาพสนาม เป็นต้น เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพต่อไป

๕.๒.๓ ให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในทุกชั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวบรวมภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเก็บรวบรวมเนื้อหาข้อมูลสำคัญ ๆ เป็นแฟ้มข่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งต่อไป

๕.๓ การเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติ

๕.๓.๑ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับกำลังพลที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ ให้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับมิตรประเทศ มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจ ด้วยการเตรียมแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ และการจัดเตรียมสื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ปฏิบัติการ ดำเนินการโดยผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย บรรยาย อบรม หรือเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมการสร้างขวัญ กำลังใจ และเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับกำลังพล

๕.๓.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเสียสละ และสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับ ประชาชนทั่วไป จากการที่กองทัพของประเทศไทย ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจระดับนานาชาติร่วมกับมิตรประเทศ ต่าง ๆ โดยใช้เครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ด้าน กร. รณรงค์เผยแพร่สื่อ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ให้ทุก ภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติภารกิจ

๕.๓.๓ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในประเทศที่ กองทัพพบไปร่วมรักษาสันติภาพ ดำเนินการโดยฝ่ายอำนวยการ และชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนของหน่วย โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการแนะนำการประกอบอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ/หรือ จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคี และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

๕.๔ การปฏิบัติการจิตวิทยา

๕.๔.๑ สืบรวจข้อมูลข่าวกรองด้านปฏิบัติการจิตวิทยา วิเคราะห์ ความคิด ท่าที ทศนคติ ของกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ปฏิบัติการในประเทศที่ไปร่วมรักษาสันติภาพ วางแผนกำหนดแนวทางรณรงค์ด้าน ปฏิบัติการจิตวิทยา ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว รวมถึงการ แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

๕.๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วม ปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการจิตวิทยาด้าน กร. พบปะ สร้างความเข้าใจ และ เผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติการกิจ

๕.๔.๓ เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วย ในการร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของทหารไทยในพื้นที่รักษาสันติภาพ โดยใช้เครือข่ายการปฏิบัติการ จิตวิทยาด้าน กร. พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่สื่อที่มีเนื้อหาแสดงถึงความจริงใจในการร่วม ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพของประเทศนั้น ๆ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศที่กองทัพไปร่วมรักษาสันติภาพ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจให้เกิดความรัก ความเชื่อมั่นในหน่วยทหารของ ทบ. โดยการจัดชุดแพทย์ เคลื่อนที่ ชุดบริการอื่น ๆ ในขีดความสามารถของหน่วย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้าใจ
